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คำนิยม 
 

 ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี  
“หัวใจของความเปนมนุษย” 
 ไมมสีตัวชนดิใดทีส่ามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาต ิ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสตัวทีผ่ดิธรรมชาติได จงึทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมทีีส่ิน้สดุ เทคโนโลยทีีว่านัน้คอืเงิน ในขณะที ่
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพ่ิมเขาไปเทาไรกไ็ด เชน  ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐... 
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 เม่ือมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวต้ัง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพ่ือเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น  
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา” 

 แตมนษุยกม็ธีรรมชาติทีว่เิศษสดุอยูอยางหนึง่ ตามคำวา “มนษุย”  
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง   

 
 
 
 
ที่ปรึกษา  
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  
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คำนิยม 
 
แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง  

สขุภาวะ” ในรปูแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงัคมแหงสขุภาวะทีแ่ทจรงิ
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิตท้ัง
มวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบนพืน้ฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทกุคนและทุกสิง่
เหลานั้น 
 เม่ือราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสขุ” 
สามารถติดตอแพรจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่ได ดวยการไดรบัทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 
เครอืขายแหงความสขุแลว เขาก็จะทำใหเพ่ือนฝงู ญาตพิีน่อง และคนใกลชดิ 
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเก่ียวพันกับการกระทำและ 
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเก่ียวของดวยโดยตรง 
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวกต็าม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุขเปน
โรคติดตออยางหนึ่ง 

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจท่ีเห็นแกคนอื่นและส่ิงอื่นอยางไมนาเช่ือ เพราะ
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเร่ืองดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา  
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด 
 ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถนุยิม บริโภคนยิม เงินนิยม กย็งั 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพ้ืนท่ี เพราะมัน
เปนธรรมชาตอิกีดานหนึง่ของมนษุย ถาเราบนัทึกเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรกนั  
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากข้ึน ความสุขและความดีเปนเร่ืองที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) พยายามเคลือ่นไหว 
“สงัคมไทยหวัใจมนษุย” และพยายามสงเสรมิใหม ี“ธนาคารของเรือ่งราวดดี”ี  
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง  
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ท่ีจะชวยใหโลกงดงามนาอยู 
 
     ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
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คำนำ 
 
การเปล่ียนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551  
แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา” 
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก 

“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากข้ึนทุกที จนทำให 
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปล่ียนแปลงไป 

………………….. 
ธรรมชาตแิหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาต ิ

เปลี่ยนไปเปนความม่ันใจและความอหังการท่ีจะเขาควบคุมธรรมชาติ 
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง

เพื่อนมนุษย เปล่ียนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ 
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปล่ียนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี 
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต 

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ  
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน 

………………….. 
ทายที่สุดแลว ความเปล่ียนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้ง 

กลับนำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย  

 ดวยนัยเดียวกันน้ี “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปนโรค
ตดิตอไดเชนกนั และเรือ่งราวดดีทีีส่ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมน้ี รวมถึงอีกหลายเร่ืองราวท่ีรวบรวม 
ไวในธนาคารเร่ืองราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น 
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ” 
 
                                                                      
            นพ.มงคล  ณ สงขลา
     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 
          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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จากผูพยายามควบคมุธรรมชาต ิจงึเปลีย่นมาเปนผูเรยีนรู เขาใจ  
และยอมรับในความย่ิงใหญของธรรมชาติ 

จากผูขาย จึงเปล่ียนมาเปนผูให 
จากมุงคากำไรสูงสดุ จึงเปลีย่นมาเปนการพึง่พาบนรากฐานของ 

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม 
จากทีเ่คยทำงานเพือ่เงนิและการถีบตวัไปสูสถานภาพที ่(คดิวา) สงูขึน้ 

จึงเปล่ียนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย 

………………….. 
เมื่อการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี

หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายท่ีกระจายตัวเกิดข้ึน 
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏข้ึน   

เรื่องราวดีดีสวนหน่ึงจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเรื่องราว 
ดีดีแหงชาติ”  ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น 
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก  
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน 
 เม่ืออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา… 
 ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปล่ียนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู
ธรรมชาติ  
 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ  
 อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย  
 และเปนความหมายท่ีแทจริงของการพัฒนา 
                                                                                    
         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 
 

 
 

ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพ่ิมขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ 

ความลมสลายของชุมชน ความเจ็บปวย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ 

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  
เพราะตระหนักถงึผลกระทบอันเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้หลาย ทัง้ปวง  
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง  

อีกคร้ัง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด 

  เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง 
“พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550”  เพือ่มุงหวงัใหเปนกฎหมายท่ีเปน
เคร่ืองมอื กลไกในการเช่ือมประสานและขับเคลือ่นสงัคมไทยไปสู “สงัคมสขุภาวะ”    

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย” 
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกนัไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กลัยาณมติรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน  

ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค  
สิ่งดงีามใหเกดิขึน้ โดยผานกระบวนการส่ือสารทางสงัคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคม 
สุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 

………………….. 

falm.indd   10-11 5/18/09   12:41:50 PM



“…เงินทองเปนมายา ขาวปลาเปนของจริง…”เปนของจริง…”ของจริง…”1

สารบัญ

บทที่ 1       15

บทที่ 2       18

บทที่ 3       25

บทที่ 4       34

บทที่ 5       49

บทที่ 6       55

ม.จ.สิทธิพร กฤดากร 
 บิดาแหงการเกษตรแผนใหม

 

1จาก www.sulak-siwaraksa.org ในบทความเรื่อง Poverty & Development ระบุวา ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ไดกลาว

ประโยคน้ี กับ อ.ปวย อึ๊งภากรณ ซึ่ง ขณะน้ัน ดำรงตำแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  ขอความเต็มจาก

บทความคือ “...หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร ซ่ึงถือกันวาเปนบิดาแหงการเกษตรสมัยใหมของสังคมไทย ก็เคยรับสั่งกับ

นายปวย อึ๊งภากรณ ในสมัยที่ทานผูนั้นเปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยวา “เงินทองเปนมายา ขาวปลาเปนของ

จริง คุณปวยรับรองพระอมตะวาจาขอนี้อยางไมเปนที่กังขา...” 
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1
 “…ทองฟาสีฟา ไรเมฆ ดวงอาทิตยสาดแดดไปทั่ว จาก 
เทอืกเขาทีเ่หน็เพยีงเงาลบิๆ ทีด่านนูน ผานทองนาเขยีวขจี ปาไร เรือ่ยไป
ตามลำคลองชลประทานที่ไหลออกทะเล แสงอาทติยไมเคยลำเอียง แจกจาย
อยางทั่วถึงและเทาเทียม ตลอดท้ังแผนดิน และแผนฟาที่กวางใหญไร
ขอบเขต 

 รางเล็กๆ ในทุงนาที่ผันน้ำเขาจนปริ่ม กมๆ เงยๆ ปกดำกลาเปน
แถวแนวดวยความชำนาญ ท้ังเร็วและแมนยำ ราวกับไมสะทกสะทานตอ
ความรอนจากแดดแรง 

 ชั่วนาตาปก็เปนอยางนี้  

 ชีวิตชาวนาก็เปนเชนนี้ 

 หองทำงานของชาวนา กวางใหญสุดสายตา รอนดวยแดด เย็น
ดวยลม คุมน้ำใหขาวพอกิน อิ่มเอมเม่ือขาวเติบโต นาจะแลง น้ำจะทวม 
ปุยจะแพง หรือราคาขาวจะเปนอยางไร ก็สุดแลวแตผูกำหนด ซึ่งชาวนา
ไมเคยลวงรูวาเขาคนนั้นคือใคร ชาวนาไมเคยสนใจจะถามหาตัวตนของ
คนผูนั้นดวยซ้ำ ไดแตมุงหนาปลูกขาว และหาความสุขเล็กๆ นอยๆ ตาม
วิถีคนยาก 
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 หลายทศวรรษท่ีผานพน นับจากการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา ขาวกลายเปนสินคา 
สงออกที่สำคัญตอประเทศไทยและประเทศคูคา จากท่ีปลูกขาวไวเพ่ือ
บริโภคเอง รัฐสงเสริม สนับสนุน กระตุนเรา ใหเกษตรกรผลิตขาวใหมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเปนสินคาสงออกนำรายไดเขาสูประเทศ เม่ือชาวนาไมอาจ
เพิ่มผลผลิตไดมากเพียงพอกับความตองการซ้ือ รัฐก็นำเขาวิทยาการจาก
ตะวันตกเพื่อชวยเพิ่มผลผลิต  

 เพียงแคไมกี่สิบป นาดำก็กลายเปนนาหวาน  วัวควายกลายเปน
รถไถ ปุยขี้วัวแลกกับฟางขาวในนา กลายเปนปุยเคมีกระสอบละพันกวา
บาท  สารเคมี ยาฆาหญา ฮอรโมน ลิตรละหลายรอยบาท กลายเปนเรื่อง
ปกติ พันธุขาวพื้นเมืองที่เคยมีหลายหม่ืนชนิด คอยๆ สาบสูญไป เพราะ
ถูกสงเสริมใหปลูกพันธุขาวแบบใหม ที่ใหผลผลิตมากกวา โดยมีขอแมวา 
ตองใสปุยยาไมใหขาด 

 เพียงแคไมกี่สิบป พื้นดินท่ีเคยอุดมดวยแรธาตุก็กลายเปนดิน
แข็งๆ ปราศจากธาตุอาหาร ในน้ำที่เคยมีปลาหลากชนิด ก็เต็มไปดวย 
สารเคมี ปริมาณคนปวยดวยโรคมะเร็งเพ่ิมสูงข้ึนในทุกสังคมประเทศ ทวา 
นอยคนนักจะเชื่อวา โรครายนี้มีสาเหตุมาจากอาหารท่ีตนรับประทานอยู
ทุกเมื่อเชื่อวัน นอยคนยิ่งกวา ที่จะใหความสำคัญกับอาหารในแตละม้ือ 

 เพียงแคไมกี่สิบป ชาวนาเปนอาชีพท่ีแทบจะไรผูสืบทอด คนรุน
ใหมไมมีใครอยากทำนา บางขายนามรดกปูยาตายายทันทีที่ไดรับ คนกิน
ขาวเองก็ไมเคยสนใจวาใครปลูก ไมสนใจวาขาวท่ีตนเองกินคือขาวพันธุ
อะไร  อุดมดวยสารอาหารหรือสารเคมีมากกวากัน 

 ขาว อาหารหลักของคนไทยและอีกหลายประเทศในโลกมีราคา
สูงยิ่ง เมื่อหลุดจากมือชาวนาไป และราคาจะเพ่ิมอีกหลายเทาตัวเม่ือไปสู

มือผูบริโภค ทวา ชาวนาผูผลิตที่เหนื่อยยากตรากตรำช่ัวนาตาป กลับได
รบัคาตอบแทนเพียงนอยนิด แมทุกวันนี้ ปริมาณขาวเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการสงออกยังปรากฎตัวเลขปละหลายสิบลานตัน 
ทั้งเมื่อออกจากเมือง ก็ยังพบเห็นนาขาวเขียวขจีไดทั่วไป 

ทวา ความเปนจริงของประเทศวันนี้ก็คือ   วิถีชีวิตชาวนาที่
พึ่งพาตัวเองได ลมสลายไปแลว ผูมีอำนาจกำหนดราคาผลผลิตเปน      
ผูกำหนดชีวิตชาวนา ขณะที่ชาวนาหลายลานคนมีหนี้สินมูลคารวมกัน
หลายหม่ืนลานบาท และตองทำนาในท่ีดินของคนอ่ืน 

หากคนสวนใหญคิดวา นี่คือชะตากรรมที่ชาวนาจำตองยอมรับ 
โดยขาดความเห็นใจและขาดการรวมกันคิดวิธีแกไข  สังคมไทยก็ยืนบน
ฐานที่ผุกรอนและคงมีอนาคตไมยั่งยืนนัก บางทีการด้ินรนตอสูเพื่อความ
เปนธรรมและชีวิตที่ดีขึ้น  ไมใชสิ่งที่ไดจากการรองขอ หากเกิดขึ้นจาก
ความชัดเจนที่จะแยกแยะส่ิงที่ถูกและผิด เปนเบื้องแรก รวมทั้งความเชื่อ
มั่นที่เกิดจาก คิดไตรตรองจากชีวิตจริงของชาวนา ซึ่งมุมมองนักธุรกิจและ 
“คนนอก” ที่สนใจ  ไดมองเห็นความจริงทั้งดานที่เปนปญหาและดานที่เปน
ศักยภาพของชาวนา    

“กลุมนาวิลิต” และ “กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร” คือเรื่องราว
ของกลุมบุคคลที่มีความพยายาม หวนคืนสูการผลิตแบบธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของชาวนาที่เต็มไปดวยเสรีภาพ  และพ่ึงตนเองได  วิถีที่เปนแรง
ตานทานและภูมิคุมกันตอกระแสทุนนิยม-บริโภคนิยม ท่ีไหลบา กัดเซาะ
ทำลายวิถีชีวิตชาวนาไทย 

เพราะแมชีวิตชาวนานั้นลำบาก แตไมจริงหรอกวา ชีวิตชาวนา
จะไมมีทางออก และไมอาจลืมตา อาปาก ถาเราเห็นปญหาหลักในระบบ 
เพื่อพาใหชาวนาพนจากกับดัก  

 

มตา อา
ก 
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 ป 2543 มีขาวใหญขาวหน่ึงปรากฏตามหนาหนังสือพิมพ
หลายฉบับ โดยเปนเรื่องของนักธุรกิจหนุมทายาทเจาของโรงแรม ละท้ิง
กองมรดกและกิจการของครอบครัว เพ่ือไปใชชีวิตเปนชาวนาปลูกขาว
กินเอง  ขาวนี้ไดรับความสนใจจากส่ืออยางตอเน่ือง เน่ืองจากชายหนุม
ผูตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองน้ัน เปนถึงทายาทของนักธุรกิจใหญ 
ผูดูแลธุรกิจในเครือมูลคานับพันลานบาท 

 เขาผูนั้นคือ “วิลิต เตชะไพบูลย” ทายาทคนท่ีสามของอุธรณ 
เตชะไพบูลย เจาของโรงแรมรีเจนทชะอำ และเปนหลานของอุเทน 
เตชะไพบูลย  อดีตผูกอตั้งธนาคารศรนีคร และผูใหกำเนิดเครือขายธุรกิจ
ของตระกูลเตชะไพบูลยอีกนับสิบบริษัท

  วิลิตจบการศึกษาจากคณะบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในป 2531 จากนั้นก็เริ่มทำธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียวของครอบครัว 
รวมทั้งการพัฒนาที่ดิน ทำรีสอรตขายมาโดยตลอด ขณะทำงาน 

วิลิตมีโอกาสตระเวนไปตามชนบทกับคณะของอาจารยเสนห จามริก  
(ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) ไดสัมผัสชีวิตเกษตรกรไทย 
ไดรูไดเห็นสภาพชีวิตและปญหาของชาวนาไทย ที่ตองตกอยูในวังวน 
ของหนี้สิน อันเนื่องมาจากเดินไปตามแนวทางเกษตรเพื่อการคา รวมทั้ง 
ยังไดซึมซับความเปนอยูแบบชาวนาไทยที่เรียบงาย  เปนนายของตัวเอง  
มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ   

 ความสนใจในวิถีเกษตร ทำใหวิลิตรวมกับวิลาศ พ่ีชาย เปด 
“หมูบานหรรษา” เปนเวทีใหชนหลายหมูเหลาใน จังหวัดเพชรบุรี อาทิ  
ชาวไทยทรงดำ, กะเหรี่ยง-กะหราง, ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน, ศิลปนเพื่อ
ชีวิต, เครือขายองคกรเอ็นจีโอตางๆ มาใชลานและเวทีของ 
หมูบานหรรษาแสดงวิถชีวีติและแลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัอยางหลากหลาย 
นอกจากนั้น วิลิตยังใชพื้นที่ 10 ไร ขางโรงแรมรีเจนทชะอำ แบงเปนแปลง
ทดลองปลกูขาว 3 ไร และไรสวนอกี 7 ไร ทำการเกษตรดวยวิธธีรรมชาต ิไม
พึ่งพาสารเคมี โดยเขาลงมือปลูกขาวทำนาหวานไถดวยตนเอง  

 คำถาม ความพึงพอใจ และความปรารถนาในวิถี 
เกษตร ไดถูกสั่งสมมาเปนลำดับ จน
กระทั่งตนป 2543 ขณะอยูใน 
ตำแหนง กรรมการผูจัดการ  
บริษัท รีเจนทยืนยงพัฒนา  
วิลิตไดลาออกจากการทำงานประจำ 
มาซื้อที่จำนวน 11 ไร ที่บานทุงพราว 
อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อใชชีวิตชาวนาเต็มตัว วิลิต เตชะไพบูลย
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  วิลิตเริ่มตนดวยการแบง
พื้นที่ 11 ไร เพื่อทำนา 3 ไร (ซ้ือ 
เพิ่มเพื่อทำนาอีก 5 ไรในเวลาตอมา) 
โดยลงมือทำนาดวยตัวเองทุกข้ันตอน 
ปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี เล้ียงไก 
ปลา วัว รวมทั้งปลูกพืชผักและสมุน
ไพรเพื่อใชเอง โดยเนนเรื่องความพอเพียงแกการดำรงชีพ   

 กลางป 2544 วิลิต เปนแกนนำสำคัญในการจัดตั้ง “กลุมเพ่ือน
ชาวนา” โดยชักชวนชาวนาในพื้นท่ีรวมตัวกันเพ่ือพูดคุยหาทางแกไข
ปญหาหนี้สิน โดยอาศัยเง่ือนไขจาก พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร   

 จากกลุมเพื่อนชาวนาเพียงไมกี่สิบคน ในเวลาตอมาจำนวน
สมาชิกไดขยายใหญขึ้นและเปล่ียนช่ือ เปนกลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร 
โดยที่สามารถรวบรวมชาวไรชาวนาใน จังหวัดเพชรบุรีเขามาเปนสมาชิก 
กลุมฯ ไดหลายพันคน 

 ช่ือของวิลิตเปนขาวอีกครั้ง เม่ือเขานำ
เครือขายเขารวมชุมนุมกับกลุมพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย เพ่ือขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ใหพนจากตำแหนงนายกรัฐมนตรี กอนท่ีคณะ
มนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.)จะเขายึดอำนาจ 
 เสมือนตนขาว ท่ีเติบโตอยางชาๆ และ
เงียบเชียบ ตามครรลองแหงดินฟา อากาศ 

  

 การทำนาของวิลิต  
เตชะไพบูลยในวันนี้ เติบใหญขึ้นใน
นามของ  “กลุมนาวิลิต” ซ่ึงทำนา
ดวยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
รวมทั้งยังใชวิธีการแบบดั้งเดิม 
หลายอยางในขั้นตอนของการทำนา 
ตลอดจนการไดมาซึ่งเมล็ดขาว 
ขณะเดียวกันก็ ประสานกับกลุมฟนฟู
เกษตรกรเมืองเพชร เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรในการจัดการหนี้สิน และฟนฟู
วิถีชาวนาใหกลับคืนมา 

 หนอย - สุรพล แสงมณีฉาย หนึ่งในทีมงานของนาวิลิตท่ีดูแล
เรื่องขอมูลและการประสานงานเลาวา เขาไดรูจักกับวิลิตต้ังแตป 2543 
จากการแนะนำของพี่ชาย และในป 2544 ก็ไดเขามารวมเรียนรูการทำงาน
ในคณะทำงานแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรตาม พระราชบัญญัติกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544  

 “...งานที่ทำตอนนี้มันแยกออกเปนสองสวน สวนหนึ่งคือที่นาวิลิต
จะมีอยู 7-8 คน รวมท้ังตัวพี่วิลิตดวย อีกสวนคือเปนผูประสานงานกลุม
ฟนฟูเกษตรกร ซ่ึงตรงนี้เปนการขับเคลื่อนของเกษตรกรที่จะแกไขปญหา
หนี้สินโดยที่วา กลุมของเราก็เขาไปชวยประสานในสวนที่วาพอจะชวย
เหลือได ความรูตางๆ ที่เราพอจะใหได...คือตอนแรกมันเริ่มจากกลุมเพื่อน
ชาวนาก็คือผมติดตามพ่ีเล็ก (วิลิต) กับพี่โจ (กิจ ผองภักต-ประธานกลุม
ฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร) ผูที่นำกฎหมายตัวนี้มาเผยแพรใหชาวบานรับรู 
พอชาวบานรวมตัวกันไดปุบ ผมก็ถอยออกมา เพราะวาปญหาเกดิท่ีเขา 
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 คือเขาเปนไขไมสบาย เขาตองรักษาตอง
กินยาดวยตัวเอง เราจะไปกินยาแทนเขา
ไมได เขาตองกลาเคลื่อนดวยตัวเอง ตอง
ยืนดวยตัวเอง ไมใชมาหวังวาเราจะเปน
ผูนำไดตลอด...ตอนที่เริ่มถอยออกมาคือ
เขากเ็ริม่ขยายไดแลว คอืประมาณป 46... 
ตอนนี้เราไมไดเขาไปมีบทบาทอะไรแลว 
แตก็ยังมีการประสานงาน ปรึกษาหารือ
กันอยูบาง...” 
 นับจากที่เริ่มแยกตัวออกมา 
กลุมนาวิลิตก็เริ่มทำงาน ซึ่งสุรพล 
กลาววา เปรียบเหมือนกับการตั้งไข  
ทั้งการบริหารจัดการตางๆ ยังตองใชเวลา 
เน่ืองจากระบบของท่ีนี่ไมใชระบบบริษทั แตจะอยูกนัแบบพ่ีนอง มเีปาหมาย 
แตไมมีคำสั่ง ทุกคนตองจัดการออกแบบวางแผนงานของตัวเอง โดยมี
งานหลักคือการผลิตขาวปลอดสาร โดยใชขาวพันธุพื้นบานท้ังหมด 
นอกจากนี้ก็ยังปลูกผักปลอดสาร และผลไมตามฤดูกาลบางชนิด 

 กลางป 2547 กลุมนาวิลิตไดเปดรานขายผลผลิตของกลุมข้ึนที่
ตัวอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ทวาหลังจากดำเนินการมาไดระยะหนึ่ง 
ก็ตองปดตัวไป เนื่องจากความตองการของคนในพ้ืนท่ีไมตอบรับกับสินคา  

 “...ประมาณป 47 เราก็เริ่มจะขายของกันแลวละ พ่ีวิลิตก็เคยคิด
จะทำในลกัษณะสหกรณ แตมนัยาก ก็เลยเอาเปนหางหุนสวนไปจดทะเบยีน
แลวกท็ำ...พอจะขายของ เรากม็าคดิกนัวาจะทำอะไรขาย เรามอีะไรอยูในไร 
ก็มีขาว ในหมูสมาชิกจะหาอะไรมาขาย ก็มีน้ำผึ้ง...เร่ิมตนก็มีขาว น้ำผึ้ง 

แลวก็น้ำตาลโตนดบานเรา ก็เริ่มตนขาย เพราะพ่ีวิลิตมองถึงอนาคตวา 
คนในนาวิลิตตองอยูรอด ครอบครัวของคนในนาวิลิตตองอยูได...รานแรก
นั้นเปนหองกระจกเล็กๆ ในซอยขนมหมอแกงแมบุญลน แตดวยสภาพ
ของคนในพื้นที่ ที่ไมตอบรับกับสินคาปลอดสารก็เลยตองยุบตัวไป ก็เลิก
ไปตอน มิถุนายน 50... ” 
 ปลายป 2550 ท่ีผานมา กลุมนาวิลติไดเปดตัวรานนาวลิติแหงใหม 
ที่อาคารรีเจนทเฮาส ถนนราชดำริ ยานใจกลางกรุง โดยมีสินคาหลักคือ
ขาวพันธุพื้นบาน พืชผักปลอดสาร และผลไมตามฤดูกาล รวมกับสินคา 
ในเครือขายกรีนเน็ต 

 “...อยางขาว ปหนึ่งเราก็ปลูกหนเดียว แลวเราก็เนนในเรื่องของ
เครือขายดวย เราทำงานรวมกับกรีนเน็ต และเครือขายอื่นๆ อีกมากมาย 
เหมือนกับวา...เราจะทำรูปแบบรวมทั้งหมด อยางเราผลิตอะไรไดเราก็
ผลิตสง อะไรที่เราผลิตไมได เราก็เชื่อมตอกับพันธมิตรอื่นๆ อยางขาว
หอมมะลิเราปลูกไมไดอยูแลว แตอยางกรีนเน็ตเขามี ก็เชื่อมกันมา  
อยางยา อภัยภูเบศรเขาทำอยูแลว ก็เชื่อมมา...” 
 ในพื้นที่ทำนา 8 ไรของนาวิลิต ประกอบดวยขาวพันธุพื้นเมือง
หลายชนิด สวนใหญเปนขาวนาป มีเพียงบางปที่ปลูกขาวนาปรัง ซึ่งท้ังนี้
ทั้งนั้นก็พิจารณาตามความเหมาะสม ขาวพันธุพื้นเมืองที่นาวิลติปลูก  
ไมไดมเีปาหมายเพียงแคบรโิภคในกลุมหรอืเพ่ือขายเทานัน้ แตยงัมเีปาหมาย
เพื่อขยายพันธุ และสงตอใหเกษตรกรท่ีสนใจและมีความพรอมไดปลูก 
อีกดวย 

 “...ตอนนี้ที่ปลูกอยู นาปรังเราปลูกไวพันธุเดียวคือหอมดิน แตถา
นาปเราปลูก กันตรัง นางพญา บายศรี ปนี้เริ่มปลูกใหมก็เพิ่ม เลาขวัญ 
ไปอีกตัว...คือการปลูกในแตละปก็แลวแตความเหมาะสม ถาจะทำนาปรัง
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 ในสมัยกอน การทำนาของสังคมไทย จะทำนาดำ คือการ 
เพาะเมล็ดขาวจนงอกเปนตนกลา จากน้ันจึงจะถอนกลาไปปกดำ ซึ่งวิธีนี้
จะทำใหขาวมีระยะหางในแตละกออยางเหมาะสม ขาวสามารถรับอาหาร
และน้ำไดเพียงพอ เจริญเติบโตไดดี ไมมีวัชพืชรบกวน และแทบไมจำเปน
ตองใสปุยเลย ทวา วิธีนี้จำเปนตองใชแรงงานและเวลาในขั้นตอนถอนกลา 
และการปกดำ รวมท้ังในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว จำเปนตองใชแรงงาน
จำนวนมาก ดังที่ในสมัยกอนนิยมเรียกกันวา ลงแขก หรือเอาแรง ซึ่งเปน
ประเพณีการพึ่งพากันดานแรงงานในหมูชาวนา 

 ทวา การทำนาในปจจุบัน นิยมทำนาหวานเปนหลัก เนื่องจาก
สะดวกและรวดเร็วกวา เพียงหวานขาวลงในนา ใหขาวงอก จากนั้นก็ใช
ปริมาณปุย ฮอรโมน และสารเคมีเปนตัวเรงใหขาวเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว วิธีนี้จะไดขาวในปริมาณมาก และใชแรงงานนอยกวาวิธีแรกมาก 
ทวา การทำนาหวานตองใชเมล็ดพันธุปริมาณมากกวา อีกทั้งเมื่อขาวงอก
ก็จะขึ้นหนาแนน จนไมสามารถรับอาหารไดเต็มที่ จึงจำเปนตองใสปุยใน
ปริมาณที่มากเพียงพอ  สวนในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ปจจุบันนิยมใชรถ
เกี่ยวขาวขนาดใหญ ซึ่งจะเกี่ยวรวมไปหมดทั้งขาวและทั้งวัชพืช 

3เราก็มานั่งคุยวา เอา...ทำมั้ย ถาทำก็ทำ ถาไมทำก็พักหนาดินไวกอน  
แตอนาคตอีกเยอะ เพราะเราตองมาดูแลในเร่ืองการรักษาพันธุขาว น่ีก็
เปน ไปอีกตัว...คือการปลูกในแตละปก็แลวแตความเหมาะสม ถาจะทำ
นาปรังเราก็มานั่งคุยวา เอา...ทำมั้ย ถาทำก็ทำ ถาไมทำก็พักหนาดินไว
กอน แตอนาคตอีกเยอะ เพราะเราตองมาดูแลในเร่ืองการรักษาพันธุขาว 
นี่ก็เปน งานตัวใหมที่ผมไดมา คือการดูแลพันธุขาว ก็ยากพสมควร... 
ตรงน้ีก็เหมือนกับวา เผื่อไวถึงอนาคต เม่ือองคกรของเราคือนาวิลิตอยู 
ไดแลว เรามีความรูเรื่องน้ีแลว เราก็จะนำความรูเรื่องน้ีไปขยายใหกลุม
ฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชรฯ ถาเรารอใหเขาไปเองหรือรอใหภาครัฐมามัน 
ก็ลำบาก...” 
 พันธุขาวที่มีอยูในทองตลาดในปจจุบัน แมจะไดผลผลิตสูงและ
เปนที่ตองการของตลาด แตก็จำเปนตองไดรับสารเคมีเพ่ือเรงการเติบโตใน
ปริมาณมาก ขณะที่ราคาปุยยาถูกผูกติดอยูกับกลไกการตลาด ตนทุนการ
ผลิตจึงสูงขึ้นทุกป ขณะที่ผลตอบแทนกลับไมคุมคา 

 ทวา พันธุขาวพื้นเมือง ซึ่งในประเทศไทยเคยมีมากมายหลาย
หมื่นสายพันธุ กลับสูญหายไปอยางรวดเร็วหลังการ “ปฏิวัติเขียว” หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากสังคมไทยถูกกระตุนใหบริโภคพันธุขาว 
ที่ไดรับการสงเสริมติดตอกันมานานหลายทศวรรษ   

 พันธุขาวพื้นเมือง มีจุดเดนท่ีไมตองการปุยยา แข็งแรง ตานทาน
โรคไดดี บางชนิดมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดน เชน สีของเมล็ด กลิ่น และ
รสชาติที่เปนเอกลักษณ 

 ปจจบุนั มหีลายองคกรทีพ่ยายามฟนฟูใหพนัธุขาวพืน้เมอืงกลบัมา
สูสังคมไทย ภายใตบริบทแหงความถดถอยของภาวะทุนนิยม และ นาวิลิต 
ก็เปนอีกองคกรหนึ่งที่กำลังเร่ิมตนดำเนินการในเร่ืองน้ี 

 

นนยม 
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  ความแตกตางของท้ังสองวิธีการฉีกหาง
ออกจากกัน ในยุคที่เรียกวา การปฏิวัติเขียว  
นั่นคือการสงเสริมใหปลูกขาวเพ่ือการคา มุงเนน
ที่ปริมาณมากกวาคุณภาพ จากการทำนาเพียง 
ปละครั้ง ก็เปล่ียนเปนสองคร้ังหากมีน้ำเพียงพอ 
การเขามาของเทคโนโลยีทำใหการทำนาสะดวก
สบายมากข้ึน การเอาแรงชวยกันเปล่ียนเปนการ
รับจางไปตามยุคสมัย  

 ในปจจบุนั การทำนาในหลายพ้ืนท่ีมสีภาพเปนการลงทุนอยางหนึง่ 
ผูลงทุนสามารถจางไดทุกข้ันตอนของการทำนา ท้ังไถ หวานขาว ฉีดยา 
หวานปุย เกี่ยวขาว และขนสง  

 ความสะดวกสบายเหลานี้ มีราคาที่ตองจายคือ  

 หนึง่ เงนิลงทนุทีแ่ปรผันไปตามสภาวะเศรษฐกจิ คาแรง คานำ้มนั 
คาปุย คายา ที่ไมเคยลดลง มีแตจะเพ่ิมข้ึน 

 สอง ความเสื่อมทรุดของดิน เน่ืองมาจากการทำนาปละหลาย
ครั้งโดยไมมีการพักดิน อีกท้ังสารเคมีมากมายทำใหดินเส่ือมสภาพ 

 สาม สารเคมีสะสมในเมล็ดขาว และสงตอไปสะสมในรางกาย
ของผูบริโภค 

 ชาวนาสวนใหญไมเคยสนใจราคาท่ีตองจาย หากแมบางคนจะ
ตระหนักรู แตก็ไมอาจเลือกหนทางอ่ืนไดดวยปจจัยแวดลอมนานัปการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระเร่ืองหน้ีสิน 

 ทวา ชาวนาบางคนไมใช ทั้งยังมีสำนึกเต็มเปยมตอการทำนา
แบบธรรมชาติ โดยไมตองอานหนังสือ หรือเขาอบรมจากท่ีแหงใด 

 ดอกบัว รอดสวัสดิ ์ชาวนา
แตกำเนิดแหงบานหนองเกตุ ตำบล
หนองจอก อำเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ทำนาแบบปลอดสารเคมี 
มาตลอดชีวิต แมจะยากลำบากแค
ไหน ก็ไมเคยคิดจะเปล่ียนไปทำนา
หวาน หรือเพิ่มผลผลิตดวยเทคโนโลยี
แตอยางใด 

 ในวัย 62 ป ดอกบัว หรือที่
ใครๆ เรียกวา “ลุงบัว” ยังคงแข็งแรง เกี่ยวหญาเลี้ยงวัว ลงแปลงปลูกผัก
ทุกวัน เปนทั้งที่ปรึกษา และเปนคนทำงานหลักคนหนึ่งของกลุมนาวิลิต 

 ลุงบัว เปนชาวนาธรรมดาๆ คนหนึ่ง เกิดในครอบครัวชาวนา 
และชวยพอแมทำนามาตั้งแตอายุ 14 ป เม่ือแตงงานมีครอบครัว ลุงบัว 
ยังตองทำนาเองดวยตัวคนเดียว เน่ืองจากภรรยามีโรคประจำตัว ไม
สามารถทำงานหนักได การทำนาอยางเดียวเพียงปละครั้ง ขณะที่ราคา
ขาวเม่ือหลายสิบปกอนเกวียนละไมกี่พันบาท ยอมไมอาจเพียงพอตอการ
ดำรงชีวิตของครอบครัวหนึ่ง  

 ลุงบัวมีวิถีชีวิตไมตางจากชาวนาสวนใหญ คือ กูเขามาแลวทำนา
ใชหนี้ ซ่ึงนอกจากไมอาจหลุดจากภาวะหน้ีไดแลว หนี้สินยังเพิ่มขึ้นทุกปๆ  

 “...สมยันัน้ใชววัไถนา ไมไดใชปุยใชยาอะไรเลย ใชเกวียนเขน็ขาว 
แลวก็ใชวัวนวดขาว ผมก็หัดถอนกลามาตั้งแตอายุ 15...พอบวชพอมีเมีย
แลวผมก็ทำเรื่อยมา ที่นาก็แบงมาจากพอจากแม แลวก็ของเมียดวย
ทั้งหมดก็ 21 ไร แตตอมาผมก็ทำคนเดียว เพราะเมียเจ็บ เปนโรคเกาท 

ดอกบัว รอดสวัสดิ์
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 ตอนนัน้มนัทรมานมาก ทำนาคนเดยีวมนัเหนือ่ย แลวกเ็ปนหนีเ้ปนสิน... 
ผมเปนหนี้เยอะ ประมาณสองแสน ตอนน้ันลูกผมก็ยังเล็กอยู...ที่กูมามัน
ไมใช ธกส. ก็กูชาวบานดวยกัน คือกูเขามาเขาก็คิดดอก เงินหม่ืนหน่ึง 
ตอป พอไดขาวก็ใหเขาแปดสิบถัง แลวสมัยกอนนาปรังไมมี ทำนาป 
อยางเดียว แลวผมไมไดทำงานอยางอืน่ พอไมมกีนิ ก็ตองไปกูเขาอกี... 
ทำนาไดขาวเยอะแยะ ใชดอกเขาไป เหลือกินแคเกวียน แคตัน ทีนี้มันจะ
ไปเหลืออะไร... 
 “:ผมก็นอนไมหลับแลว เปนหน้ีเปนสินเขาเยอะ ก็เลยตัดสินใจไป
ทำงานที่โรงแรม (โรงแรมรีเจนทชะอำ) กลางวันผมก็ไปทำงานโรงแรม 
พอหกโมงก็กลับมาทำนาตอ พอไดคาจางทำงานก็เอามาใชในบาน ไมตอง
ไปกูเขา...ผมไถนาถึงประมาณหาทุม ก็ใชไฟรถกับไฟคาดหัวเอา พอ 
หาทุมก็เอารถเก็บไปนอน พอหกโมงเชาก็ออกไปทำงาน ก็ทำอยางน้ีอยู
สองป กลางวันทำงานในโรงแรม กลางคืนกลับมาทำนา พอไดขาวก็เอาไป
ใชหนี้เขา ก็ทยอยใชไปเรื่อยๆ จนหลุด...เหนื่อยก็ตองทนเพราะเปนหน้ีเขา
เยอะ ถาผมไมทำอยางนี้ ที่ทางก็คงตองหมด คนเรามันก็ตองอดทนนะ 
ถาไมอดทนก็ไมได บางคนเขาขายท่ีจนหมดตัว เพราะเปนหน้ีเขาเยอะ...” 
 ลุงบัวเลาวา ตั้งแตยังเล็ก ชวยพอแมทำนา ก็ทำนาดำมาตลอด 
ไมเคยทำนาหวาน ไมเคยใชปุยยา แมจะเหน็ดเหน่ือยแตก็ไมเคยคิดจะใช
เทคโนโลยีหรือสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ขณะที่รอบขางตางก็เปล่ียนไปใช
ปุยยาใชสารเคมีและใชเครื่องจักรเขามาชวยมากข้ึน 

 “...เมื่อกอนดำนา ไมใชปุยยา ไมใชเครื่องจักร คือเหน่ือยแตก็ได
ขาว แตเดี๋ยวน้ีเปนนาหวาน มีเครื่องจักรตั้งมากมาย สบาย...แตก็ตองจาย
คานูนคานี่เยอะ ที่สำคัญคือมันทำใหดินเสียหมด...สมัยกอนจะลงแรงกัน
เยอะ แตก็ไดผลผลิตดี ไมตองลงทุนอะไรมาก แลวข้ีวัวเราก็ใชเปนปุยดวย 

แตคนอื่น เราไปบอกเขา เขาก็ไมเชื่อ กระท่ังลูกผมเอง ผมบอกวา ปุยยา
ไมตองไปใสมันหรอก  ทำเทือก หมักเทือกใหดีเถอะ ถึงมันจะดูไมงาม
แบบที่ใสปุยใสยาแตมันก็งามตามธรรมชาติของมัน แลวรวงมันจะดีกวาใส
ปุยอีก แตมันก็ไมเชื่อผม...พวกปุยยานี่นะ ปนี้ใสปุยหนึ่งลูกตอไร ปหนา
ตองเพิ่มเปนสองลูก ปตอไปก็อาจเปนสองลูกครึ่ง ถาไมเพิ่มขาวไมงาม 
เขาอาจจะไดขาวเกาสิบถึงรอยถังตอไร  แตวาเปนคาปุยคายาไปหลายพัน
บาท ไหนจะคารถไถ รถเก่ียวอีก...มีคนแถวบานผมคนหนึ่ง ทำนาเสร็จ
แลวก็มาลองคำนวณดู ปรากฏวาทำนาปนั้นไดกำไรมาแคหารอยตอไร... 
คาแรงไมไดคิดเลยนะ ปหนึ่งไดกำไรมาแคหารอยบาทตอไร ผมก็ถามวา 
แลวจะทำไปทำไม เขาบอกวา เขาไมมีอาชีพอื่น มันก็เลยตองทำ แลวก็
ยังใชปุยใชยาอยู...” 
 ในชวงที่ลุงบัวไปทำงานที่โรงแรมรีเจนทชะอำ ในตำแหนง
คนสวน และปลูกผัก ลุงบัวไดมีโอกาสรูจักกับวิลิต เตชะไพบูลย ซึ่งเปน 
ผูบริหารของโรมแรม ในเวลาตอมา วิลิตไดซื้อที่นาและไดชวนลุงบัว  
ไปชวยปลูกบาน เมื่อบานเสร็จเรียบรอย วิลิตก็ไดชักชวนลุงบัวใหอยู 
ทำนาดวยกัน  

 ลุงบัวเลาถึงการเริ่มตนของนาวิลิตในปแรกวา เปนการใชชีวิต
แบบดั้งเดิมจริงๆ เนื่องจากไมมีไฟฟา ไมมีน้ำประปา ใชฟนและถานใน
การประกอบอาหาร และตองทำทุกสิ่งทุกอยางดวยตนเอง 

 “...ก็ไมมไีฟฟา นำ้กต็กัจากในคลองขึน้มาใช นำ้กนิกร็องนำ้ฝน... 
ตอนแรกก็มีคุณเล็ก(วิลิต) มีผม โจ(กิจ ผองภักต)แลวก็ลุงชวย มีกันแค 
สีค่น...ไมมไีฟฟาก็ใชตะเกียง นำ้ใชก็ใสรถเขน็ ผมกบัคณุเลก็ชวยกนั...  
 มาอยูทีน่ีช่วงแรกๆ มขีาวกินแลว กเ็กบ็ผักเก็บหญา บางทคีณุเลก็
เขากซ็ือ้หมมูาให แถวนีก้พ็อหากนิได ผกั ปลา กม็.ี..คณุเลก็เขากม็าเรยีนรู 
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 เรื่องการทำนา เขาอยากรูวาชาวนาทำงานกันยังไง 
อะไรยังไง...มาหัดถอนกลา หัดดำนา หัดเกี่ยวขาว 
จนเดี๋ยวน้ีแกเก่ียวขาวเกงแลว...ถอนกลา ดำนา 
เกี่ยวขาว แกไดทุกรูปแบบ...บางคนเขาวา แกทำ 
ไมจริง แตเรื่องจริงคือแกทำจริงๆ แกอดทน...บางที
ผมทนรอนไมไหวก็ตองช่ิงกอนม่ัง (หัวเราะ) แตแก 
ยังทน เราก็...เหลียวหนาเหลียวหลัง เขาเปน 
เจานายเขายังไมหยุดทำเลย (หัวเราะ) แกทนรอน...” 

 การทำนาแบบธรรมชาติในนาวิลิต เปนแบบดั้งเดิมท่ีทำกันมา
กอนเกิดการปฏิวัติเขียว ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมดิน ท่ีเรียกวา การหมัก
เทอืก ซ่ึงหมายถงึ การไมจดุไฟเผาซังขาว แตไถกลบซังขาวแลวหมกัท้ิงไว 
10-15 วัน เพื่อใหซังขาวเนาแลวกลายเปนปุย กอนจะคราดอีกครั้งแลวจึง
ปกดำ ซึ่งลุงบัวอธิบายวา การเตรียมดินวิธีนี้จะทำใหขาวงามไปจนกระท่ัง
ออกรวง โดยไมตองไปใสปุยใดๆ อีกเลย 

 “...ของคนอื่นเขาจะใสปุย เดือนหน่ึงน่ีตองใสครั้งหน่ึง แตพอใส
ปุยขาวมันก็จะออนแอ เพราะพอขาวใบเขียว แมลงมันจะไปกวน ทีนี้ก็
ตองฉีดยา...แตของเราแมลงไมกวน ซ่ึงมันก็ไมนาเช่ือนะ ขาวเรางาม  
แตไมไดงามแบบเขียวเพราะปุย  
มนังามแบบเปนธรรมชาตขิองมนั... 
นาขางๆ เราเขาฉีดยา ผมก็คิดวา 
แมลงมันคงจะมาลงนาเราแน 
เพราะเราไมไดฉีด แตมันก็
ไมมี...คนสมัยน้ีมันกอกๆ แกกๆ 
เปนไอนั่นเปนไอนี่เพราะกินสารเคมี

เขาไปเยอะ คนสมัยกอนโรคเบาหวาน โรคมะเร็งมันมีที่ไหน มันก็เกี่ยวกับ
การกินขาวนีแ่หละ ทัง้ขาวทัง้ผกัมนัมยีา มนักส็ารพษิทัง้นัน้...บางคนนกึวา
ขาวไมมี แตมันสะสมตั้งเทาไร ในเมล็ดมันนะ...อยางผมเอง กินแตขาว 
ไมใชปุยใชยา ผมไมเคยเปนโรคอะไรเลยนะ ไมเคยเจ็บลมหมอนนอนเสื่อ 
อยางมากก็คอืเปนหวดั ตอนนีผ้มอายุหกสบิสอง ผมกย็งัทำงานไดปกต.ิ.. 
ไมคอยเหนื่อยดวย...คนสมัยนี้อายุสี่สิบหาสิบ ก็เจ็บงอกๆ แงกๆ แลว...” 
 ลุงบัวสรุป 

 สวนผลผลิตที่ได สุรพลใหขอมูลเพิ่มเติมวา นาวิลิตในชวงป
แรกๆ ผลผลิตขาวตอไรยังนอย  เน่ืองจากพ้ืนที่เดิมเปนที่นาที่ใชสารเคมี 
แตในปตอๆ มา เม่ือสภาพดินดีขึ้นเนื่องจากไมไดใชสารเคมี ผลผลิตขาว
ในแตละปก็เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งวิธีการ คือการทำนาดำก็มีสวน เนื่องจาก
ทำใหมีระยะหางของตนขาว ทำใหตนขาวไดรับอาหารเต็มที่ ผิดกับนา
หวานซึ่งตนขาวขึ้นแนน ไมไดรับสารอาหารเพียงพอจึงตองพึ่งยาพึ่งปุย 

 “...คนจะคิดวา เราไมไดใชปุยใชยาแตรอบขางใช มันก็จะมาลงที่
เราหมด ซ่ึงจริงๆ แลวมันไมไดมีผลกระทบ ไมมีเลย... อยางที่ผมไปดูงาน
มา ก็ลักษณะเดียวกัน คือรอบขางเขาใชสารเคมีหมดแตตัวเองไมไดใช ก็
ไมไดรับผลกระทบอะไร คืออาจจะมีบาง แตไมไดทำใหเขาถึงขนาดตอง
ขาดทุน มาหักลบกลบหนี้กันแลวก็ไมมีปญหาอะไร...เรื่องแมลง เราก็ 
ไมไดสนใจมัน ปลอยมันไปตามธรรมชาติ ในระบบนิเวศนมันก็จัดการ 
ของมันเอง อยางมีแมลงนกก็มากิน หรืออยางแมลงบางตัวมันก็กินไข 
ของแมลงอีกประเภทหนึ่ง นกมากินแมลง ปลามากินไขของแมลงที่วาง 
ไวโคนตนขาว มันก็เปนวงจร เปนระบบนิเวศนตามธรรมชาติ...” 
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  หลังการปกดำเสร็จสิ้น ขั้นตอนหลังจากน้ันคือการดูแลน้ำให
เขาไปหลอเลี้ยงตนขาวอยางสม่ำเสมอ จะไมมีการใสปุย หรือฉีดยาฆา
แมลงใดๆ ทั้งสิ้น เหตุผลสำคัญประการหน่ึง คือการท่ีนาวิลิตนับถือใน 
แมธรณีและแมโพสพ ซึ่งการใสสารเคมีลงในผืนดินก็เทากับการทำราย 
แมทั้งสอง รวมทั้งการฉีดยาฆาแมลงก็เปนการฆาสัตวตัดชีวิต  

 ในขอหลังนี้ รวมถึงการท่ีจะไมมีการฆาสัตวใดๆ ในนาวิลิตดวย 

 ถามถึงความพอเพียงจากการทำนา สุรพลกลาววา เรื่องพอกิน
สำหรับทุกคนนั้นพอแนนอน แตสำหรับการขายน้ันเปนอีกเร่ืองหน่ึง 
เนื่องจากขาวพันธุพื้นเมืองยังเปนท่ีรูจักในกลุมเล็กๆ และรสชาติก็อาจยัง
ไมเปนที่ถูกปากของผูบริโภค ซึ่งการเผยแพรตรงนี้ตองพยายามปรับปรุง
ตอไป 

 ... 

 ร้ัวไมไผลอมรอบพื้นท่ี ประตูไมบานใหญดานหนา  

 บอน้ำใหญที่โอบรอบเรือนไม มีสิ่งกอสรางหลายหลังรายรอบ 
เรือนครัว ยุงฉาง คอกวัว และเรือนพักอีกหลายหลัง  

 กังหันลมโดดเดนท่ีดานหนา เปนกังหันลมผลิตไฟฟา ใกลกันนั้น
คือ “กะลอม” ท่ีเก็บขาวขนาด
ใหญทำจากไมไผสาน ซ่ึงเปน
ภูมปิญญาของชาวบานในยุค
กอน 

 เกวียนโบราณสองเลม 
วัวคูงามในคอก 

 เคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก 

 เคร่ืองสูบน้ำที่ขางนา 

 บานนาวลิติ ผสมผสาน
ทั้งสิ่งเกาและสิ่งใหมเขาดวยกัน 

 กลุมเล็กๆ กลุมนี้ 
กำลังเดินตามความมุงมั่นในการ
หาหนทางรอดดานอาหารใหแก
สังคม ซ่ึงไมใชการเดินตามอุดมคติเพอฝนแบบโรแมนติกของคนชั้นกลาง
ไรราก แตเปนการย่ำไปบนโคลนเลนในนาขาว บนผืนดินแหงโลก
ธรรมชาติ บนความเปนจริงที่วา มนุษยยอมไมอาจดำเนินชีวิตตอไปได 
หากไมใหความเคารพตอธรรมชาติ 

 ทวา การดำเนินไปบนหนทางเกษตรกรรมธรรมชาติเพียงลำพัง 
ขณะที่รอบขางวิถีของชาวนากำลังจะลมสลาย ยอมไมเกิดประโยชนอันใด 

 ในชวงปแรกๆ ของการเริ่มตนทำนา วิลิตไดพูดคุยกับพวกพอง
ชาวนา ไดรับรูถึงปญหาหนี้สิน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว พระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ไดประกาศใชแลว  
กฎหมายตัวนี้ ถูกผลักดันจากกลุมเกษตรกรและนักวิชาการ เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม 

 วิลิต และกลุมเกษตรกรจำนวนหนึ่งจึงไดเริ่มตนรวมกลุม เพื่อ
ฟนฟูชีวิตเกษตรกร ซ่ึงอาจนับไดวา กลุมเกษตรกรจากอำเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี กลุมนี้คือกลุมเกษตรกรกลุมแรกๆ ที่กอตั้งขึ้นตาม
กฎหมายกองทุนฟนฟูฯ 

 

ลุมเ
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 หากจะกลาวถึงปญหาของเกษตรกร และการเกิดขึ้นของ 
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จำเปนตองยอนไปไกลถึงเร่ืองการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 18 และขยายไปทั่วทวีปยุโรป รวมท้ังเขามาสูประเทศ
สหรัฐอเมริกาพรอมกับผูอพยพ 

 สำหรับในประเทศไทย เคร่ืองจักรทางการเกษตรเดินทางมาถึง
เปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 แตไมไดรับความนิยมเน่ืองจากสูแรงงาน
คนไมได ทวา ประมาณหน่ึงศตวรรษตอมา หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตรท่ีเรียกวา “การปฏิวัติเขียว” ก็เริ่ม
ขึ้นอยางจริงจัง ซึ่งไมไดเกิดขึ้นเพราะปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่กาวหนา
ขึ้นเทานั้น แตรวมถึงปจจัยอื่นๆ เชน เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาของ
ระบบชลประทานดวย 

 

 สำหรับประเทศไทย อาจกลาวไดวา การปฏิวัติเขียวในประเทศ
ไทยเริ่มตนขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ไดสนับสนุนใหมีการทดลองปรับปรุง
พันธุขาวในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2493 โดยสงนักวิทยาศาสตร 2 คนเขา
มาชวยเหลือ ไดแก Dr.Harris H. Love นักพันธุศาสตรจากมหาวิทยาลัย
คอแนล และ Dr.Robert L. Pendleton นักปฐพีวิทยา ในครั้งนั้นไดมี 
การจัดอบรมเจาหนาที่เกษตรและนักศึกษาเกษตรบางสวน โดยมีเนื้อหา
การอบรมเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุพืชธรรมชาติของดิน และความสำคัญ
ของปุยเคมี จากน้ันไดใหผูอบรมไปเก็บตัวอยางขาว มาเพ่ือปลูกทดสอบ
และคดัเลอืก จากพืน้ที ่35 อำเภอ โดยไมไดมกีารผสมพันธุ (cross breeding)  

 ในหนังสือสำคัญ “ A REPORT  ON PLANS AND 
PROGRESS WITH RICE IMPROVEMENT IN THAILAND” ของ 
ดร.แฮรริส เอช. เลิฟ ไดเลาวา กอนหนาการเดินทางมาประเทศไทยของ
เขานั้นไดมีการประชุมที่เมืองยางกุง ประเทศพมา ภายใตการสนับสนุน
ของ FAO โดยจัดทำโครงการผสมพันธุขาวระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค
สำคัญคือ “ปรับปรุงพันธุขาวที่มีลำตนแข็งแรง ตอบสนองตอการใสปุยเคมี
ในปริมาณมากๆ ได โดยวิธีนี้จะทำใหสามารถเพิ่มผลผลิตขาวตอพื้นที่ได
โดยตนขาวไมหักลม” ท้ังนี้เพื่อ “ตอบสนองตอความตองการภายใน
ประเทศและการคาขายในตางประเทศ”  และในเวลาตอมา ไดเกิด
กระบวนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพันธุขาวในประเทศไทยขนานใหญ 
และเปดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลการผลิตจากตะวันตกอยางเต็มที่ โดย
เห็นไดชัดจากเม่ือป พ.ศ.2496 มีการเปลี่ยนชื่อ กรมการกสิกรรม เปน 
กรมกสิกรรม และยกระดับ กองการขาว ขึ้นเปน กรมการขาว ดวย 

เหตุผลวา ตองรับผิดชอบงานดานขาวเพ่ิมขึ้นอีกหลายดาน เชน ปุย  
สารกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนเคร่ืองมือเครื่องใชในการทำนา 
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  ดังนัน้ การสนับสนนุจากรัฐบาลสหรฐัฯ ภายใตการนำของ ดร.เลฟิ 
จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเร่ิมตนการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย 

 

 ชั่วไมกี่สิบปหลังการเร่ิมตนขบวนการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย 
ไทยกลายเปนประเทศที่สงออกขาวติดอันดับหน่ึงในสิบของโลก ขณะท่ี
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากสารเคมีปริมาณ
มากที่ใชอยางตอเนื่อง ท่ัวทุกภูมิภาค 

 ที่สำคัญคือวิถีชีวิตชาวนาท่ีเคยพ่ึงตนเองได เพียงแคมีขาว ผัก 
ปลา ก็หาเก็บไดตามธรรมชาติ ตองเส่ือมสลายไป เพราะการกระจายตัว
ของสารเคมี การปลูกขาวเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน เหลือจึงขาย เปลี่ยน
เปนปลูกเพื่อขายเปนหลัก และเม่ือการผลิตมุงเนนเพ่ือการขายแลว ความ
จำเปนในการเพิ่มผลผลิตดวยเทคโนโลยีก็ตามมา 

 เทคโนโลยีมีราคาที่ตองจาย ทวารายไดจากขาวท่ีชาวนาขายได
มักจะไมพอ ขณะเดียวกัน คาครองชีพก็เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ การทำนาเพียง
อยางเดียวไมอาจดำรงชีวิตไดดังเชนในอดีตที่ผานมา คนทำนาตองกูยืม
นายทุนในทองถิ่นมากอน เม่ือเก็บเก่ียวขาวไดจึงคอยใชคืน ในอัตราที่เสีย
เปรียบอยางไมมีทางเลือก  

 หากหนี้สินทบทวีจนถึงท่ีสุด บางคนตองจำนองท่ีนาเพ่ือใหไดเงิน
มาพอเลี้ยงชีพ และเพื่อลงทุนทำนาตอ แตราคาขาวก็ไมเคยไดมากพอกับ
การลงทุน    

 อาจเพราะชาวนาคือเกษตรกร ไมใชพอคา ชาวนาจึงตองขาดทุน
อยูร่ำไป ขณะที่พอคาขาวและบริษัทขายเมล็ดพันธุ ขายปุย ขายสารเคมี
ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ   

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปฏิเสธไมไดเลยวา ปญหาความยากจนของ
ชาวนานั้นสวนหนึ่งเกิดจากโครงการสงเสริมตางๆ จากภาครัฐ นับแตเริ่ม
ตนการปฏิวัติเขียวเปนตนมา ทั้งเมล็ดพันธุขาวที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ
แลว ปุยเคมี ยาฆาแมลง สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตชนิดตางๆ รวมทั้ง
โครงการปลกูพืชหลายชนิด เล้ียงสัตวอีกหลายชนิด ที่ปราศจากความ 
รับผิดชอบใดๆ เม่ือ เกษตรกรไมประสบความสำเร็จในการขายผลิตผล 
ที่รัฐมาสงเสริม 

 หลังยุคกึ่งพุทธกาล พ.ศ.2500 ไมนาน ชีวิตเกษตรกรไทยหันเห
จากวิถีพอเพียง เดินเขาสูปญหาหนี้สินลนตัว จนตองขายที่ใชหนี้ หรือ
ตองยอมปลอยใหที่ดินของตนที่จำนองไวถูกยึดไป ชาวนาจำนวนมากตอง
อพยพโยกยายครอบครัวเขามาอยูในเมืองเพื่อขายแรงงานเลี้ยงชีพ ขณะ
เดียวกัน พรอมๆ กับการเรียกรองทางการเมืองในชวงป 2516 ไดเกิดการ
รวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเรียกรองใหรัฐเขามาแกไขปญหาหนี้สินและ
เรื่องที่ดิน 

 ทวา แมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกี่ครั้งกี่หน เปลี่ยนนายก
รัฐมนตรีกี่คน หรือแมกระทั่งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปกี่ฉบับแลวก็ตาม 
ปญหาของเกษตรกรยังคงไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 การรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือเรียกรองกดดันใหรัฐแกปญหา เริ่ม
เขมขนขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ัง หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เครือขาย
เกษตรกรรวมกับนักวิชาการ ไดสามารถนำเสนอรางพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาสูการพิจารณาของสภาฯ ไดและ
ประกาศใชเปนครั้งแรกในป 2542 และไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีกครั้งเปน
ฉบับที่ 2 ในป 2544 อันเปนจุดเร่ิมตนของกลไกการแกไขปญหาหนี้สิน
ของเกษตรกร  
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  กิจ ผองภักต หรือโจ  
ประธานกลุมฟนฟูเกษตรกรเมือง
เพชรคนปจจุบัน เปนหน่ึงในทีม
งานยุคเริ่มตนของนาวิลิต กิจ เปน
เกษตรกรมาตลอดชีวิต ประสบกับ
ปญหาหน้ีสิน ไมมีทางออก จน
ตองไปรับจางทำงานท่ีโรงแรม 
กอนจะไดรูจักกับวิลิต และชวย 
บุกเบิกนาวิลิตในเวลาตอมา 

 กิจเลาวา ชีวิตเกษตรกรของเขาท่ีผานมา รายไดจากการทำนาไม
เคยพอกับคาใชจาย คาสงลูกเรียน การลงทุนทำนาหรือปลูกพืชผลก็ไมคุม
กับแรงและเงินที่ลงไป ซึ่งเปนเหตุผลท่ีตองไปหาเงินดวยการเปนลูกจาง
เขาในที่สุด 

 “...ลงทุนทำนา หรือปลูกกลวยสมัยกอน ก็เหมือนเอาเงินเกาไป
แลกเงนิใหมนะ สมมติเราลงทนุทำนาพันหนึง่ พอขายขาวก็ไดแคพนักวาบาท 
พันหนึ่ง พันสอง ไมเหลือพอสงลูกเรียน เพราะวาคาครองชีพมันสูงไล
ตามมาตลอด ไมวาจะคาปุย คายา คาน้ำมัน แตสินคาของเราคือขาว 
ราคาแคเกวียนละสามพันส่ีพัน 
ขึ้นทีละรอยสองรอยสามรอย  
ไมเคยขึ้นมากกวานี้...เราก็อยู 
ไมได ก็ตองไปหาเงิน...ก็ไปเปน
คนขับรถที่โรงแรมรีเจนท ซึ่งก็
ทำใหไดรูจักกับคุณวิลิต...” 

 ในชวงป 2540 วิลิตไดเลาใหกิจและเพื่อนๆ ฟงถึงเรื่อง พี่นอง
ชาวนาภาคอีสาน ไดรวมกันผลักดันกฎหมายแกปญหาหนี้สินและที่ทำกิน
ของเกษตรกร ซ่ึงตวักจิเองและอกีหลายคนบอกวา เขาไมเชือ่วาจะเปนไปได   

 “...ก็คุยกันวามันจะเปนไปไดหรือ ตอนนั้นผมก็ไมเชื่อวาชาวบาน
จะรางกฎหมายได เพราะเคยเห็นแตรัฐมนตรี ส.ส. เทานั้นที่ราง
กฎหมาย...ก็คือมีพี่นองภาคอีสานสิบกวาองคกรเขาชื่อ รวมกันราง
กฎหมาย เราก็ยังไมเชื่อนะ...พอป 42 แกก็พาไปรูจักกลุมองคกรที่ราง
กฎหมายนี้ เออ...มันก็มีจริง ตอนนั้นเราก็ยังทำงานกับบริษัทแกอยูนะ แต
ในกฎหมายบอกวา เราตองไปรวมกลุมกันอยางนอยหาสิบคน ถึงจะเขา
กลุมตามกฎหมายได แลวในชวงป 42 นั้นนะ พ่ีนองก็ตองไปรวมกันลงชื่อ
ผลักดันใหมันผาน ก็ปรากฏวา กฎหมายกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มันก็ผานในป 42 นั่นเอง...” 
 พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ซึ่ง
ถูกผลักดันจากองคกรเกษตรกรและนักวิชาการ นับเปนนิมิตหมายอันดตีอ
การเร่ิมตนแกปญหาที่ใหญและเรื้อรังที่สุดของประเทศ ทวา เน้ือหาสาระ
ของกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางสมบูรณ เนื่องจาก
ในขั้นตอนการพิจารณา ปรากฏวา ไดมีการตัดทอนสาระในสวนของการ
แกปญหาหนี้สินออก เหลือเพียงเรื่องการฟนฟูเทานั้น ซึ่งทำใหกลุม
เกษตรกรตองรวมตัวกันผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายอีกครั้ง 

 “...พอผานแลวมันก็ถูกนักการเมืองตอนในกฎหมายทั้งฉบับ  
หายไปครึ่งหนึ่งเลย คือตัดเร่ืองหนี้สินออก เหลือแคฟนฟู ...ก็มานั่งคุยกัน  
พี่นองภาคอีสานก็บอกวา ถาใหฟนฟูอยางเดียว เราก็เอาฟนฟูไวกอน 
เดี๋ยวเรื่องหนี้สินคอยมาเรียกรองเอาภายหลัง พอมาป 43 ก็เอากฎหมาย
กองทุนฟนฟูไปประชาสัมพันธกับชาวบานวา กฎหมายตัวนี้มันมีฟนฟู 

กิจ ผองภักต
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 อาชีพนะ แตตองแกไขปญหาเร่ืองหน้ีสินดวย ทำยังไงได...เราก็ตองเอาคน
ไปรวมผลักดันใหแกไขปญหาหน้ีสินใหได ก็คราวมีวิกฤติเศรษฐกิจก็ยัง
ชวยพวก 36 ไฟแนนซไดเลย แตของเรา เขามาอางวาตรวจสอบยาก  
...ก็ระดมไพรพลทุกองคกร จัดเวทีกันเร่ือย...พอป 44 รัฐบาลทักษิณ  
เราก็ไปกดดันอีก แตละกลุมแตละจังหวัดก็ไปผาน ส.ว. วาถาเอากฎหมาย
กองทนุฟนฟเูขาสภาฯ อีกรอบ แปรญัตติใหยกมือดวย กป็รากฏวามนัผาน... 

 “...ก็กลับมานั่งคุยท่ีเพชร น่ังคุยกันใตถุนบานนี่แหละ เอา
กฎหมายมาวางวาจะทำยังไงตอ ตอนนั้นพวกเราชาวบานก็มีประมาณ
สามสิบกวาคน ก็มานั่งคุยวา ใครมีปญหาหน้ีสินท่ีตองแกบาง แตตอนนี้จะ
ไมไดแกเปนตัวบุคคลแลวนะ จะแกเปนกลุม ...คือทุกคนนี่มันจะลมละลาย
กันอยูแลว มองหนากันก็เปนหน้ีกันหมดนะ...บางคนก็สงสัยวากฎหมาย
มันจะแกปญหานี้ไดจริงหรือ ทำไงดี...สุดทายเขียด (อนิรุธน ขาวสนิท ที่
ปรึกษากลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร) ก็เอาเมียเขากลุม ผมก็เอาเมียเขา
กลุม คือเอาลูกเมียเขาดวย บานเดียวคนเดียวไมพอแลว แลวกฎหมายก็
ไมไดหาม พอเรารวมคนไดครบหาสิบคนแลว เราก็จดทะเบียน แลวก็มา
นั่งคุยวา ตอไปนี้ เราจะไมทำแบบพืชเชิงเดี่ยวแลวนะ มันก็ประจวบเหมาะ
กับที่วิลิตลาออกจากบริษัทมาทำนาท่ีนี่ ประมาณปลายป 43 พอป 44 ก็ได
มาทำตรงนี้พอดี... วิลิต ก็คือคนที่มาใหความรูเรื่องน้ีกับพวกเรา แลวก็พา
พวกเราไปรูจักกับกลุมองคกรภาคเหนือภาคอีสาน แนะนำใหเราไปรูจัก
แลกเปลี่ยนกัน จนกระทั่งเรามาเปนกลุมเกษตรกรฟนฟูเมืองเพชรอยาง
ทุกวันนี้...” 

 ในคร้ังแรก ทางกลุมตั้งช่ือกลุมวา กลุมเพ่ือนชาวนา มีสมาชิก
เพียงแค 70-80 คน ในเวลาตอมา เม่ือมีการเผยแพรความรูเรื่องการ
แกไขปญหาหนี้สินตามกฎหมายกองทุนฟนฟู ทำใหจำนวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น

เรือ่ยๆ และไดเปลีย่นชือ่มาเปน “กลุมฟนฟเูกษตรกรเมืองเพชร” ในเวลาตอมา  

 กิจเลาวา ปรากฏการณครั้งสำคัญที่ทำใหกลุมเปนที่รูจักและ 
มีจำนวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็วนั้น เนื่องจาก การรวมกลุมกัน
สามรอยกวาคน ไปขอพักชำระหนี้กับ ธกส.เพชรบุรี ในชวงที่ตั้งกลุม 
เพื่อนชาวนาไดไมนาน 

 “...พอเรารวมกลุมกันไดสัก 100 คน เราก็เอามูลหนี้มารวมกันได
สัก 70 ลานบาท...คือถาหากคนเดียวเปนหนี้สักหาแสน เราไปคุยกับเขา 
เขาไมชงกาแฟใหเรากินหรอก เพราะฉะนั้นก็เอารวมกันสิ คนละลาน
คนละหาแสนบาง แลวไปคุยกับเจาหนี้ทีเดียว ขอพักชำระหนี้บางไดมั้ย 
เพราะตอนป 44 รัฐบาลทักษิณประกาศวาจะพักหนี้คนจน แตไมไดบอกวา
จะพักหนี้คนละเทาไร เราก็เอาตรงนี้ไปตอรอง...วันนั้นเราก็รวมๆ กันไป 
เพื่อนบาง ญาติบาง พี่นองบาง ลูกเมียดวย สักสามรอยกวาคน ไปท่ี 
ธกส.เพชรบุรี ไปคุยวาเราจะขอพักหนี้เราบาง...เพชรบุรีไมเคยมีนะ รวม
กันสามรอยกวาคนไปที่หนาธนาคาร ก็เปนม็อบยอยๆ เลยละ คนเขาก็
สงสัยวาทำไมวันนี้คนมากันเยอะจัง เราก็บอกวาเรามาขอพักหนี้สามป... 
ก็ปรากฏวา ธกส.ก็รับ เขาก็รับปากวาจะรายงานทางสำนักงานใหญ 
แตสมัยนั้นเราก็ไมเชื่อ เพราะไมมีสักขีพยาน เราก็นัดวันใหม แลวก็ไปหา
ผูวาราชการจังหวัด ขอใหมาเปนสักขีพยานในการพักหนี้เกษตรกร... 
 “ผูวาฯ ก็เรียก ธกส.มา เรียกสถาบันเจาหนี้มา พรอมกับรายชื่อ
พวกเราท่ีนำเสนอวา จะพักหนี้ภายใตกฎหมายกองทุนฟนฟูแลวนะ คนที่
หนี้ไมถึงแสน ธกส.ก็วาไปเลย แตถาหนี้เกินแสน ธกส.ก็มาคุย...ก็ไปกันที่
ศาลากลาง เชญิหนวยงานองคกรตางๆ มา...วันทีเ่ราไปที ่ธกส.นะ คนทีม่าก็
ไปบอกญาติพี่นองอีก วันที่ศาลากลางก็เลยมากันหลายรอยคน เขาก็สนใจ
กันวากฎหมายมันจะชวยไดหรือ...คือเราไมไดเบี้ยวหนี้หรือโกงหนี้ 
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 แตเราขอพักหนี้ เพราะไมงั้นเราทำการเกษตรไมไหว ก็จะขอพักหน้ี 
สักสามป ภายใตกฎหมายกองทุนฟนฟู เราก็เอาตัวกฎหมายไป
ประชาสัมพันธใหคนผานไปผานมาไดรูดวย...ทีนี้คนก็เริ่มเขามารวมกลุม
กับเรามากขึ้นเรื่อยๆ จากแคไมกี่คน ก็เปนหลายรอย เปนพันคน จนเรา
ตองไปเชาทีท่ำการท่ีตลาดกลางการเกษตร (ตลาดกลางการเกษตรหนองบวย 
อำเภอทายาง ริมถนนเพชรเกษม) แตละปก็จะมีคนมาสมัครเปนสมาชิก 
เรากจ็ะอบรมใหความรูเรือ่งกฎหมายวา กฎหมายเปนยงัไง แกปญหายังไง...” 
 จากกลุมคนไมกี่คน เกือบจะไมถึงตามท่ีกฎหมายกำหนด จน
ตองไปชวนสมาชิกในครอบครัวมาเขากลุมใหครบหาสิบคน ปจจุบัน กลุม
ฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชรมีสมาชิกกวา 7,000 คน มีการดำเนินกิจกรรม
กลุมอยางตอเนื่องและเขมขน โดยเนนการใหความรูแกเกษตรกร และการ
ติดตามการแกไขปญหาหนี้สินอยางเกาะติด 

 แมวากลไกการแกปญหาหน้ีสินเกษตรกรของภาครัฐจะลาชา  
แตกลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชรมิไดดำเนินงานลาชาไปดวย การทำงาน 
เชิงรุกของกลุม คอยๆ ขยายพ้ืนท่ีการเรียนรูใหแกสมาชิก, เขารวม
กระบวนการแกไขปญหาหน้ีสินของสมาชิกแบบคลุกวงใน, เพ่ิมกิจกรรม
กลุม สรางความเขมแข็งและความเช่ือมั่นใหแกเกษตรกร จนกลายเปน
กำลังหลักและแบบอยางในการรวมตัวใหแกเกษตรกรกลุมอื่นๆ 

 

 โดยหนาที่หลัก การดำเนินงานของกองทุนฟนฟู  คือการแกไข
ปญหาใหเกษตรกรภายใตกฎหมายกองทุนฟนฟู ทวาในชวงท่ีผานมา  
ตัวกองทุนเองกลับเต็มไปดวยปญหา  

 ซึ่งอาจกลาวไดวา ปญหาทุกอยาง มีที่มาจากวัตถุประสงคหลัก

สองประการของกฎหมายฉบับนี้ คือ 

 1. โอนถายหนี้สินของเกษตรกร จากเจาหนี้เดิม มาสูกองทุน
ฟนฟู ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียที่ถูกกวา  

 2. สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกัน ดำเนินกิจกรรมทางการ
เกษตรเองอยางครบวงจร ท้ังลดตนทุนการผลิต รับซื้อผลผลิต แปรรูป 
และจัดจำหนาย 

 นับจากปที่กฎหมายฉบบันี้ประกาศใชเปนครั้งแรกในป 42  
เปาหมายทั้งสองประการดำเนินไปอยางลาชาและเต็มไปดวยอุปสรรค
นานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การโอนถายหนี้สินของเกษตรกร เพราะ
บนพื้นฐานความเปนจริง ไมมีเจาหนี้รายใดยินยอมใหมีการถายโอนหนี้
ของตนไปสูกองทุน ไมวาจะธนาคารพาณิชยตางๆ สหกรณการเกษตร
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) ซึ่งมีหนี้สินของเกษตรกรอยูในมือมากที่สุด ก็ลวนแตขับเคลื่อน
องคกรไปไดดวยหนี้สินจำนวนมหาศาลของเกษตรกรทั้งสิ้น  

 เกือบหนึ่งทศวรรษของการประกาศใชกฎหมายกองทุนฟนฟู  
จากเกษตรกรท่ัวประเทศที่มาลงทะเบียนเปนสมาชิกกวา 6 ลานคน และ
มาแจงขึ้นทะเบียนหนี้ไวประมาณสามแสนรายนั้น มีเกษตรกรที่ไดเขาสู
กระบวนการโดนถายหนี้สินไดในจำนวนแคหลักพัน ขณะที่เกษตรกร
จำนวนมากยังคงอยูในภาวะหนี้สินทวมตัวไมสามารถใชหนี้ได จึงถูก
สถาบันการเงินฟองรอง บางสวน ที่ดินทำกินกำลังเขาสูการพิจารณาของ
ศาลเพื่อรอการยึดทรัพย 

 ในแตละเดือน มีคดีในลักษณะดังกลาวนี้ทั่วประเทศอาจรวมกัน
นับรอยๆ คดี หากเกษตรกรรายใดพอมีเงินมีความรู จางทนายมาชวย 

- 42 - - 43 -

falm.indd   42-43 5/18/09   12:42:26 PM



 วาความ ก็อาจรอดพนจากการถูก
ยดึทรพัย แตหากไมไดเปนเชนนัน้ 
ชะตากรรมของเขาก็คงตองข้ึนอยู
กับความกรุณาของศาลเทานั้น 

 กลุมฟนฟูเกษตร 
เมืองเพชรก็เชนเดียวกับอีก
หลายๆ แหง มีสมาชิกท่ีตองขึ้น
ศาลเพราะคดีในลักษณะดังกลาว 
อยูทุกสัปดาห  

 อนิรุทธ ขาวสนิท หรือ เขียด หนุมใหญวัยสี่สิบหา ที่ปรึกษากลุม
ฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร เปนผูที่ทำหนาที่พาสมาชิกไปข้ึนศาล ประสาน
งานกับทนายความ และนำประเด็นปญหาตางๆ กลับมาพูดคุยกับทางกลุม
เพื่อหาทางแกปญหากันตอไป 

 อนิรุทธเลาวา ทุกวันน้ีการข้ึนศาลจะเปนไปในลักษณะของการ
ประนีประนอมยอมความ โดยยืดระยะเวลาออกไปสามเดือน หกเดือน 
หรือปหนึ่ง เพื่อใหกองทุนมารับโอนหน้ี หลังจากน้ันก็เปนหนาที่ของกลุมที่
จะตองวิ่งใหเกิดการดำเนินการ 

 “...ก็ขอระยะเวลาสามเดือน ไมไดขอเพ่ือประวิงเวลา แตขอเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารวา ขึ้นทะเบียนหน้ีถูกตองม้ัย กูมาเพ่ือการเกษตรม้ัย 
ตามวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้มั้ย...ก็โอเค...ศาลเขาก็เขาใจนะ  
แตเมื่อกอนไมเอาเลย เขาไปน้ีโดน...ฉัวะๆๆๆ เพราะมันไมเคยมีเรื่องนี้ 
มากอน พอชวงหลังๆ เริ่มไดเพราะมันเร่ิมเยอะเขาทุกที แลวมันก็มี
เอกสารที่กำกับ แลวเราก็พูดถึงเร่ืองขอมูลบางตอน...คือเม่ือกอนมันยัง

ไมมีขอมูลอะไรเลย ก็ไปยื่นติดไวตั้งแตป 46 พอป 48-49 กองทุนเริ่มซื้อ
หนี้เปนบางราย ตอนนี้มันมีหลายรายแลว เราถึงกลายืนยัน เมื่อกอนมัน
ไมมรีปูธรรมดานการตอสู...ตอนนีถ้าประนอมยอมความกนัก็โอเค จบเรือ่งนี ้
ก็วากันเปนศาลๆ ไป ไมตองเดือดรอนเทาไร ไมตองมาแถลง ไมตองออก
หมาย ไมตองวางหมายศาล ทีนี้ก็มาอยูที่เราวาเราจะเคล่ือนยังไง  
 “อยางถาขอปหนึ่ง ภายในหนึ่งปกองทุนยังไมซื้อก็วากันไปตาม
คำพิพากษา ชดใชหนี้ไป แตถาสมมติเราไมมีใช เราก็ใชทนายสู เพราะ
พวกที่ถูกบังคับคดีขายทอดตลาดมันก็ยังอาจจะไดอีกเปนป หกเดือน สาม
เดือน ก็สูเพื่อขอเวลา...เราเองก็ไดเรียนรูจากกระบวนการตรงนี้ดวย...” 
 อนริทุธไมไดเรยีนจบดานกฎหมายแตอยางใด เปนเพยีงเกษตรกร
ธรรมดาๆ คนหนึ่ง เขาเลาวา เขาเปนคนอำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
เรียนจบแค ป.4 ไมคอยชอบอยูบาน จึงหางานทำรับจางมาเรื่อยๆ จนได
มามีครอบครัวและลงหลักปกฐานอยูที่บานทุงพราว 

 ชวงตนป 2544 เขาไดเขามารวมทำงานกับกลุมฟนฟูฯ ดวย
ความสนใจ โดยท่ีตนเองไมไดมีปญหาหนี้สินแตอยางใด และเมื่อผาน 
การอบรมสัมมนาหลายๆ คร้ัง ก็ทำใหเขามีความรู ความคิดเพิ่มมากขึ้น  
จนสามารถนำสิ่งที่ไดกลับมาทำประโยชนใหผูอื่นได 

 “...ชวงนั้นเราก็เปนหนี้นอย แตมันเกิดจากความอยากรูอยากเห็น
และอยากลอง คือผมเปนคนที่เรียนนอยนะ เรียน ป.4 ก็กระทอนกระแทน
แยเลย พอแมก็ยากจน ทำไรทำนา ลูกก็เยอะ ผมก็ไมไดรับการศึกษาสูง
มาก ไมมีความรู ทีนี้พอหลังจากเราเขามาอยูในกระบวนการ ครั้งแรกคือ
เขาอบรมเรื่องระบบนิเวศนของกรีนเน็ต เขามาเปดอบรมที่เพชรบุรี คือใน
หมูบานยังไมมีการต่ืนตัวในเรื่องนี้ โจก็เลยสงผมเขาไปอบรม ก็ไดเขาไป 

อนิรุทธ ขาวสนิท
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 เรียนรูเรื่องระบบนิเวศน เรื่องเกษตรธรรมชาติ...แลวก็มาเดินงานกับโจ
เรื่องกองทุน โจก็เชิญไปเปนคณะกรรมการวิทยุชุมชน คุยเร่ืองสิทธิชุมชน 
แลวเราก็ไดไปสัมมนาเรื่องวิทยุชุมชน เร่ืองส่ือภาคประชาชนท่ีเขาไป
จัดการเอง ดำเนินการเอง ใหโอกาสกับผูดอยโอกาสเร่ืองวิทยุชุมชน... 
 “ผมเปนที่ปรึกษาทุกเร่ือง ก็เปนมาตั้งแตป 46 นะ คือผมจะไมรับ
ตำแหนงอะไร ประธาน รองประธาน เพราะวามันมีปญหา คือคนเรามี
จิตใจสาธารณะ ไมจำเปนตองมีตำแหนง อยูตรงไหนก็ทำงานชวยเหลือ
ชาวบานได ...ผมก็ใหคำปรึกษาทุกเรือ่ง สวนใหญกเ็รือ่งขอมลู เพราะวาเรา
ไดไปอบรมความรูมาหลายอยาง เมือ่กอนผมจะเปนคนข้ึนเวทเีปนสวนใหญ 
จะเปนคนใหความรูไฮปารคบนเวทีวา วันน้ีเราจะไปเรียกรองเร่ืองอะไร 
สทิธ ิและผลประโยชนของเกษตรกร ตามกฎหมายฉบบัน้ี หนึง่ สอง สาม...” 
 อนิรุทธเลาวา การไดขึ้นศาลบอยๆ ทำใหเขาไดเรียนรูและไดเห็น
อะไรหลายอยาง แตสิง่ท่ีสำคญัทีส่ดุ คอืความภาคภูมิใจท่ีสามารถชวยเหลอื
ชาวบานได โดยที่ไมเคยหวังส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน 

 “...ผมทำงานไมไดสนใจวา ชาวบานจะใหเงินหรือไมใหเงิน 
เพราะเราไมไดสนใจเรื่องน้ี ถาชาวบานให ผมก็ปฏิเสธ บอกใหเอาไวเลี้ยง
ครอบครวั...ไมใชวาผมคยุ แตผมไมรบัเงนิเดอืน ผมถือวาเปนการชวยเหลอื
ชาวบานที่เดือดรอน เรามีความสามารถแคนี้ก็ชวยไดแคนี้ เราไมสามารถ
ชวยไดทุกเรื่อง...ชาวบานเขาก็ดีตอนที่เราชวยเขาได พอเราชวยไมไดมัน
ก็เปนเรื่องธรรมชาติ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราชวยได เราก็ชวย ส่ิงไหนท่ีเรา
ชวยไมได เราก็เก็บออมกำลังไว เราไมรับปากเขาพลอยๆ...ชวยไดคือชวย 
แตตองอยูในเงื่อนไขของการชวยเหลือ แลวก็ไมรับคาตอบแทนใดๆ จาก
ชาวบาน เพราะเราถือวาเราไดชวยรักษาท่ีดินทำกินใหชาวบาน...เราทำ
ความดีมันก็เหมือนเราหยอดกระปุกนะ หยอดทุกวันๆ วันละบาท สองบาท 

หาบาท สิบบาท สะสมไว...เรายังไมตองการใชตอนนี้เราก็หยอดไปเรื่อยๆ 
พอวันหนึ่งเราเดือดรอนขึ้นมาจริงๆเราก็จะรูวาเราสะสมความดีไวมากมาย
แคไหน ...” 
 ปญหาเร่ืองหนีส้นิของเกษตรกรเปนปญหาใหญและมคีวามซบัซอน
มาก เน่ืองจากเปนปญหาเชิงโครงสราง ซึ่งเกี่ยวพันกับภาคสวนตางๆ  
ในสังคมไทย ทั้งเรื่องกฎหมาย กลไกทางราชการ ผลประโยชนทางธุรกิจ 
ผลประโยชนทางการเมือง กลไกทางภาคเกษตร ฯลฯ ขณะท่ีตัวองคกร
หลักคือ สำนักงานกองทุนฯ ไมไดถูกจัดการใหมีขนาดเหมาะสมกับสภาพ
ของปญหา หนวยงานสาขาเองกม็สีภาพเชนเดยีวกัน ทัง้จำนวนสาขา และ
จำนวนบุคลากร 

 อนิรุทธใหความเห็นตอสภาพปญหาขององคกรวา  

 “... ทุกวันนี้กฎหมายกองทุนมันลาชา เพราะวามันตองใชคน 
หรือกลไกของคนไปกำหนด แลวในเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหนี้สินนะ 
กองทุนไมสามารถไปจัดการไดเพราะบุคลากรมันนอย แลวคนที่มาทำงาน
ในนั้นก็ไมรูเรื่อง คือทุกวันนี้ประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด มีสำนักงานสาขา
ของกองทุนอยูแค 31 แหง แลวมันก็ไกลเกินไป ไมสามารถไปดำเนินการ
แทนเกษตรกรทั้งจังหวัดได สามสี่จังหวัด มีสาขาอยูแคหนึ่งจังหวัด แลว
ใครมันจะวิ่งไป เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี มีสาขาอยูที่ราชบุรีที่เดียว มัน
ไกลเกินไป...ถาคุณบริหารจัดการใหมีสำนักงานสาขาทุกจังหวัดมันก็จะไว
ในการดำเนินการ แลวเอาคนที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มีความรูเรื่อง
เกษตร เพราะทุกวันนี้คนทำงานไมรูเรื่องเลย มันมีปญหาเรื่องโครงสราง 
 คือจริงๆ แลวกองทุนฯ นี่มันเปนอิสระนะ แตมันอยูในความดูแล
ของกระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ เปน 
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เจาของนโยบาย กระทรวงการคลังอุดหนุนงบประมาณ...ในกฎหมายตัวนี้ 
มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 41 คน มีตัวแทนภาคประชาชนจาก
เกษตรกรเขาไปเปนกรรมการบริหารสวนหน่ึงจากท่ัวประเทศก็ประมาณ 
20 คน โครงสรางก็ประมาณนี้... มีอนุกรรมการคอยดูแลการดำเนินงาน
ของกลุมเกษตรกร คือรูปแบบมันดีเลยละ แตมันก็มีความขัดแยง เพราะ
มันมีผลประโยชนในเร่ืองของหน้ีสิน ของงบประมาณ บางคนก็เขามา
แสวงหาประโยชน ไมไดคิดถึงประโยชนของกลุม ของสวนรวม...” 
 ดานกิจมองวา ปญหาการถายโอนหน้ีสิน มาจากสภาพความ 
เปนจริงที่เจาหนี้ไมมีใครเต็มใจจะโอนหน้ีมาอยูกองทุน เพราะจะทำให 
เขาสูญเสียผลประโยชนที่ควรจะไดจำนวนมหาศาล 

 “...กองทุนฟนฟูใหคิดดอกเบี้ยไดหน่ึงเปอรเซ็นต ไมเกินหา
เปอรเซ็นตตอป แตดอกเบี้ยท่ีสถาบันการเงินปลอยกูนั้น อยางต่ำที่สุดคือ 
ธกส. 5.5 เปอรเซ็นต ธนาคารพาณิชยทั่วไปก็ 8-9 เปอรเซ็นต สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน รอยละ 1 ตอเดือน ปหน่ึงก็ 12 เปอรเซ็นต ถาลูกหน้ีถูก
โอนยายมาอยูกองทุนฟนฟูทั้งหมด สถาบันการเงินก็ถูกยุบโดยปริยาย 
เพราะใครจะไปอยูกับดอกเบ้ียแพงๆ ก็ไปอยูกับกองทุนฟนฟูหมด... 

เรื่องนี้ทำใหกองทุนมีปญหามาก ในชวงท่ีผานมา ธกส.เองก็ไมยอม 
เพราะทุกวันนี้เขาอยูไดดวยการคาดอกเบี้ย ถาไมคาดอกเบี้ย พนักงาน 
จะมีโบนัสมั้ย ธนาคารยุคฟองสบูแตกยังตองเอาพนักงานออก มีแต 
ธกส.เทานั้นที่ยังอยูได...นี่เปนเร่ืองท่ีทำใหเขากดกองทุนมาโดยตลอด  
ทั้งพอคา ทั้งนักการเมือง ถาปลอยใหกองทุนเดินหนา เขาก็เสีย  
ผลประโยชนมาก...” 

 เปาหมายสำคัญประการหนึ่งในกฎหมายกองทุนฟนฟู คือ 
เรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได ทวา คำถาม 
ที่วา การพ่ึงตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียง จะแกไขปญหาเกษตรกรของ 
ประเทศไทยไดอยางไร ยังคงเปนคำถามในเชิงปจเจก เพราะกลไกภาครัฐ
มไิดขบัเคลือ่นอยางจรงิจงั รวมทัง้เงือ่นไขชวีติเกษตรกรแตละคนกแ็ตกตาง
กันมาก 

 บางคนเหมือนตนไมใหญ เติบโตเพียงลำพัง แตพึ่งตนเองได
อยางสมบูรณ กลายเปน “ปราชญชาวบาน” ตนแบบใหชาวบานเรียนรู  
แตหลายคนเปนเพียงไมเล็ก มิอาจตานกระแสแหงทุน จึงตองรวมกัน
เปนกลุม  เรียนรูรวมกัน เติบโตรวมกัน หลายคนมารวมตัวกันเปน 
กลุม และเมื่อหลายๆ กลุมมารวมกัน ก็อาจกลายเปนปาใหญที่อุดม
สมบูรณได 

 กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร มีความพยายามท่ีผลักดันงาน
ดานการฟนฟูอาชีพเกษตรกรไปพรอมๆ กับการแกไขปญหาหนี้สิน โดย 
ไมคิดรอใหภาครัฐมาผลักดัน ภายใตกลไกที่เรียกวา “กลุมยอย”  

5

รเมอง ถ
”
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  นอกจากงานในหนาที่ที่ปรึกษาของกลุมเกษตรกรเมืองเพชรแลว 
อนิรุทธยังมีอีกหนาที่หนึ่ง น่ันคือเปน ผูประสานงาน “ศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติทองแสนสุข”  ศูนยการเรียนรูชาวบาน เพ่ือใหชาวบานสามารถ
พึ่งตนเองได ที่เกิดขึ้นจากความต้ังใจของเขาเอง ดำเนินกิจกรรมกับ
สมาชิกจำนวนสิบกวาคน มาตั้งแตป 2546 และศูนยของเขายังถือเปน 
กลุมยอย ที่ชวยหนุนการทำงานของกลุมใหญคือกลุมฟนฟูเกษตรกร 
เมืองเพชร 

 อนิรุทธเลาวา ศูนยนี้เกิดขึ้นหลังจากท่ีไดไปอบรมเร่ืองระบบ
นิเวศนของกรีนเน็ต หลังจากไปอบรมเร่ืองปุยชีวภาพ อนิรุทธไดนำความรู
เรือ่งการทำปุยมาอบรมใหแกชาวบานท่ีสนใจ ประกอบกับในชวงนัน้ ไดรวม
ทำงานกิจกรรมพัฒนาสังคมตางๆ คือเรื่องกองทุนเพ่ือสังคม และชุมชน
เปนสุข ซึ่งเปนผลสืบเนื่องตอมาจนกระท่ังไดของบประมาณมาทำศูนย 

 “...พอดีมีนองคนหน่ึงทำงานภาคประชาชน มาคุยวา มีงบของ 
สสส. เรื่องรณรงคลดเหลาบุหร่ีสองเปอรเซ็นต ใหผมเปนผูประสานงานใน
ชมุชน มคีาโทรศพัทใหเดอืนละสองพันบาท ตอมาผมก็เลยลองเสนอของบ 
คือตอยอดจากเรื่องชุมชนเปนสุข เสนอวาอยากเอามาทำปุยชีวภาพ แลว
ก็เอาไปใหชาวบาน เพราะวาชาวบานนี่...ถาใหเขามาประชุมกันโดยใชงบนี้ 

ซึ่ง สสส.เขาบอกวาเปนงบพัฒนาเรียนรู มันไม
สามารถจะทำได เพราะทุกคนตองมีภาระรับผิด
ชอบครอบครัว เขาไมสามารถจะมาประชุมได ถา
เอาเงินมาแลว ไปติดกรอบวาตองทำอยางน้ีๆ มัน
ทำไมได ถาอยางน้ันผมก็ไมเอา แตถาใหผม  
ผมจะเอาเงนิไปซือ้วัสดอุปุกรณแลวสอนใหชาวบาน
ทำปุยแลวก็แบงกัน เขาก็บอกขอคิดดูกอน 

 “ผมก็กลับมาไมไดสนใจวาจะไดหรือเปลา ก็กลับมาระดมทุนจาก
สมาชิกสิบสามคน เก็บเงินคนละสองรอย แลวก็มาซื้อวัสดุอุปกรณ ซื้อรำ 
ซื้อแกลบ หัวเชื้อชีวภาพ มันก็ไดปุย 3-4 ตัน เราก็แบงกันไปคนละ  
300-400 กิโลกรัม พอเดือนตอมา ทางโครงการก็เรียกผมไปทำสัญญา
เพราะวาโครงการผาน ไดงบมาหนึ่งแสน ผมก็เอางบตัวนี้มาเปนกองกลาง
ทำธนาคารปุย ...” 
 อนิรุทธเลาวา การไดเงินสนับสนุนจาก สสส.แลวมาทำธนาคาร
ปุยรวมกับสมาชิก เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเขาและสมาชิก ไดทำกิจกรรม 
ที่เปนประโยชนตอเนื่องมาอีกหลายกิจกรรม 

 อาทิ  

 - ใหเงินกูชาวบานเพื่อไปซื้อวัวมาเลี้ยง เม่ือวัวโตไดขนาดก็ขาย 
สงเงินคืนกลุมพรอมดอกเบ้ียอีก 300 บาท 

 - การทำบัญชีรายรับรายจายในครัวเรือน ซึ่งจะทำใหเห็นรายจาย
ที่จำเปนและไมจำเปน 

  - รวมกันทำน้ำยาลางจาน น้ำยาซักผา โดยซ้ือสารเคมีมาทำเอง 
ซึ่งสิ่งเหลานี้จะลดคาใชจายในครัวเรือนไปไดเยอะมาก 

 - การออมทรัพยสัจจะสุขภาพเดือนละหาสิบบาทตอคน ใครเจ็บ
ปวยไดคารักษาสองพันบาท ใชคืนภายในสี่เดือนบวกดอกเบ้ียยี่สิบบาท 

 - ประชุมกลุม เพ่ือปรึกษาหารือ พูดคุยสัพเพเหระในเรื่องตางๆ 
เดือนละหนึ่งครั้ง  

 ทั้งหมดนี้ ไมไดเกิดขึ้นภายในปเดียว แตคอยๆ เกิดขึ้นตาม
ลำดับ ดำเนินมาอยางชาๆ เปนขั้นเปนตอนตลอดหาป จำนวนสมาชิก
เพียงแคสิบกวาคน มีคนเขาออกบาง ซึ่งอนิรุทธกลาววา เหตุผลที่จำนวน 
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 สมาชิกมีเพียงเทานี้ เพราะกลุมมีขึ้นเพ่ือรองรับผูมีรายไดนอย และมี
โอกาสในทางการเงินนอยกวาคนอื่น ขณะท่ีชาวบานสวนใหญในพ้ืนท่ีเปน
เกษตรกรที่มีฐานะพอสมควร 

 “...ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู 13 คน ก็ถือวาไมมาก แตเราไมไดไป
บังคับใคร แลวแถวนี้คนมีอันจะกินก็เยอะ แตคนที่มันแย...แยจริงๆ ไมมี
เงนิซือ้ปุย ก็ไดมาใชปุยของเรา เราก็ใชชองทางนี ้อาศยัชวยเหลอืกนั... 
แลวทกุวนัทีส่ามผมกจ็ะมีประชุมกลุม คอืทุกเดอืนตองมรีายงาน เหรัญญกิ
ฝายการเงินตองเปนคนเขียนรายงานท้ังหมด มีการตรวจสอบวาเดือนนี้ 
ใชอะไร...เราก็มกีารออมทรพัย เอาขอมูลครวัเรอืนมาสง แลวกค็ยุสัพเพเหระ 
...เราก็บอกวา ทุกคนมีศักยภาพในการทำปุยเองได ตองพัฒนาตัวเอง  
วันขางหนามีคนมาถามคุณเรื่องการผสมปุยทำยังไง ใชยังไง คุณตอง 
ตอบได เพราะวันน้ีเอง เรื่องปราชญชาวบานมันไมสามารถจะทะลุไปได 
เพราะมันถูกกำหนดโดยกลไกภาครัฐ ไมสนับสนุนอยางแทจริง...” 
 นอกจากกลุมทองแสนสุขท่ีดำเนินกิจกรรมในลักษณะน้ีแลว ใน
กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร ยังคงมีกลุมยอยในลักษณะน้ีอีกหลายกลุม 
ซึ่งเปนกลไกสำคัญที่คอยๆ ชวยฟนฟูชีวิตเกษตรกรใหกลับมาสูวิถีพึ่ง
ตนเองอยางชาๆ 

 กิจ ในฐานะประธานกลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร เลาถึงความ
สัมพันธของกลุมใหญกับกลุมยอยวา การดำเนินงานของท้ังสองสวนจะมี
ความสัมพันธกันตลอด ทั้งแงนโยบายและการปฏิบัติงาน 

 “...กลุมยอยอยางกลุมของเขยีดกจ็ะมีกิจกรรมภายในหมูบาน ทำปุย 
ทำน้ำยาลางจาน ทำกลุมออมทรัพย แลวก็ประชุมคุยกันวา แตละกลุมมี
ปญหาอะไร แลวทุกวันท่ียี่สิบ แกนนำก็เอาไปเสนอท่ีกลุมใหญ วาตรงนั้น

แกยังไง มีปญหาเรื่องอะไร พอวันที่ยี่สิบ
เจ็ดก็ประชุมชี้แจงกับกลุม เพ่ือสรุปกัน
อีกที...การดำเนินงานของกลุมยอยก็จะ
ใกลเคียงกัน คือทำการเกษตรแบบไมใช
สาร แลวก็การฟนฟอูาชพี...การออมทรัพย
นี่เราก็เพิ่งทำป 49 ก็มีทั้งกลุมยอยอยาง
กลุมของเขียด แลวก็ออมกลุมใหญเดือน
ละรอยบาท กลุมยอยนี่คือดูแลกันเอง 
เพราะกลุมใหญมีคนทั้งจังหวัด ดูแลยาก 
กเ็ลยใหกลุมยอยดำเนินการ โดยกรรมการ
กลุมยอยไปขอกลุมใหญมาปลอยใหกลุมยอย... 
 “...เร่ืองการเกษตรน่ี ถาคณุไมลดสารเคมีมนัอยูไมได...ขาวเดีย๋วนี้
ก็ไมมีการคัดพันธุ ไดมาก็หวานเลย...จริงๆ ต้ังกลุมมาก็ไมไดคิดวามันจะ
ยดืเย้ือขนาดนี ้แตพอเรียกรองไปแลว กร็ูวา การเรียกรองสทิธขิองชาวบาน
มันไมไดงายๆ ตอนนี้ตองสอนใหชาวบานรูจัก หนึ่ง สิทธิ สอง วิเคราะห
เปน สาม ประเมินสถานการณเปน ชาวบานตองรู วันนี้ถาคุณรับเอกสาร
มาแผนหนึ่งคุณตองอานกอนเซ็นนะ ถาไมอานไมมีใครชวยได...สมัยกอน
เขาใหอะไรมาก็เซ็น เปนหนี้ก็ไมมีใครชวยได แตสมาชิกในกลุมตองรูวา 
คุณตองอานกอนจะเซ็น ตองรูวาเปนเรื่องอะไร...เราก็พยายามอบรม 
ชาวบานอยูตลอด ใหเขารูเทาทัน...”  

 อนิรุทธเลาถึงโครงการในอนาคตของกลุมฟนฟูเกษตรกรเมือง
เพชร ที่รวมกันคิดไววา การเร่ิมตนออมทรัพยทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ 
ในวันนี้ นอกจากจะเปนความม่ันคงของสมาชิกเองแลว ยังเปนความมั่นคง
ของกลุม ซ่ึงจะเปนฐานสำหรับกาวที่ใหญขึ้นไปอีกในอนาคต 
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 จากเมืองแหงตนตาล ทุงนา และทองทะเล สูกลางเมืองใหญ 
ศูนยกลางการบริหารปกครองประเทศ 

 เสยีงจากลำโพงขนาดใหญทีต่ัง้อยูบนรถหกลอดงักองไปท่ัวบรเิวณ 

 ถนนที่เคยเปนเสนทางสัญจรหลักของประชาชน และผูมีอำนาจ
บริหารประเทศ มาบัดนี้ มีสภาพคลายเปนงานออกรานขนาดใหญ เตนท
ผาใบหลายสิบเตนทตั้งเปนแนวยาว ลอมรอบกลุมอาคารที่ชื่อวา ทำเนียบ
รัฐบาล 

 กลุมผูชุมนุมเขายึดสถานที่แหงนี้มาเปนเวลาหลายวันแลว ผาน
เหตุการณปะทะอยางรุนแรงทั้งกับเจาหนาที่บานเมือง ทั้งกับฝายตรงขาม 
ประชาชนที่ไมไดเขารวมชุมนุม ไมไดติดตามขาวสารอยางรอบดาน  
อาจมองเห็นวา กลุมผูชุมนุมก็มีเพียงแกนนำไมกี่คนที่คอยขับเคลื่อน 

6 “...เพราะเราไมไดออมในวันเดียว หน่ึงป สองป สี่ป หาป ไอเงิน
ทีละหาบาทสิบบาทมันสามารถจะเพ่ิมเปนเยอะแยะได เวลากูมาเพ่ือความ
จำเปน พันสองพัน ไมตองไปกูที่อื่นใหเสียดอก นี่คือวิธีคิด...แลวก็มาออม
ในกลุมใหญเดือนละรอย...บางคนมีเรื่องของการถายโอนหน้ีสินท่ีกองทุน
ซื้อแลว เพราะฉะนั้น ถาเราไมออมวันนี้ วันขางหนาเราก็จะไมมีเงินไป 
ค้ำประกันตอสถาบันการเงิน เขาจะไมมีความม่ันใจในกลุมเรา...วันนี้เรา 
ทำเรื่องออม เรื่องฌาปนกิจ เรื่องหุน เรากำลังมองถึงสมาชิกทุกคนที่ 
ทำนา เรากำลังดูที่สรางโรงสี เพ่ือเอาขาวของเกษตรกรท่ีทำนามารวมไว  
เก็บเฉพาะขาวของเรา เพื่อไมใหนายทุนมาเอารัดเอาเปรียบ ตอไปในวัน
ขางหนา เราสามารถที่จะสีขาวในระบบของพวกเรา แลวขายเอง เพราะ
เรามีเครือขาย มีเพื่อนพอง เชน แรงงาน เราก็รูจักกัน คุณตองการขาว
เทาไร เราก็อาจจะมีกำไรเล็กนอย เปนคาขนสง แตเราไมตองเอามากมาย
แบบนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบคนท่ีเหน่ือยมาท้ังวันแตไดคาแรงต่ำๆ 
 “ถาวนัน้ีเกษตรกรเกบ็รวบรวมพชืผลทางการเกษตร เปนเจาของเอง 
สีเอง แลวก็พยายามหาเครือขาย คนที่ยังแยเหมือนเรา เชน ชุมชนแออัด 
เอา...คุณรวมเงินมาสิ วาจะซื้อขาวของเราก่ีตนั ตันหน่ึงคิดเปนเงินเทานี้ 
คุณก็ตั้งกลุมขึ้นมา อาจจะคลายๆ สหกรณ เราก็เอาขาวไปสงกลุมคุณ 
กลุมแรงงาน กลุมรัฐวิสาหกิจ เราไมตองซื้อขาวนายทุนกิน คุณตองการ
ผัก ตลาดผักปลอดสาร รณรงคเรื่องปลอดสารเคมี อนาคตเราก็มีตลาด 
พืชผักทางการเกษตรของเราเอง รวบรวม รับซื้อ สงออก ท้ังหมดเปน 
ของเราเอง วันขางหนาก็คิดไวแบบน้ี ก็ยังไมรูวาจะประสบความสำเร็จ 
แคไหน...” 

ง วนขาง
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  แตหากใครไดเขามาในบริเวณ และลองมองไปรอบๆ จะพบวา 
การชุมนุมครั้งนี้ เต็มไปดวยองคกร เครือขาย ผูไดรับความทุกขยากจาก
ชนชั้นปกครองมาอยางยาวนาน ไมวาจะเปนคนชั้นกลางในเมือง หรือ  
คนชัน้ลางจากตางจงัหวัด  ตางมาเพือ่แสวงหาการเปล่ียนแปลงสูสิง่ทีด่กีวา  

 บรรยากาศทางการเมืองอยูในภาวะสับสน ยุงเหยิง ไรระเบียบ  
ไรทศิทาง กฎตางๆ ดจูะไรความหมายลงไปทกุขณะ ใครเลยจะคิดวา วันหนึง่ 
ทำเนียบรัฐบาลและถนนรอบทำเนียบรัฐบาลจะเต็มไปดวยประชาชนท่ีไม
เห็นดวยกับการทำงานของรัฐบาล ซึ่งไมไดหมายความเพียงรัฐบาลชุดนี้ 

 แตหมายถึงทุกรัฐบาลในประวัติศาสตร ที่ใชการเมืองเปนเครื่อง
แสวงหาประโยชน  

 

 วิลิต เตชะไพบูลย นั่งสนทนาอยูเงียบๆ ในเต็นทของเครือขาย
เกษตรกร  

 นับถึงวันน้ี เขาท้ิงธุรกิจรอยลานไปใชชีวิตเปนเกษตรกร ทำนา 
ปลูกผัก มาไดแปดปแลว นอกจากการทำการเกษตร อีกดานหน่ึง เขาเปน

ที่ปรึกษาและใหการสนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร รวมถึงการ 
เช่ือมโยงกับผูบริโภคผานกรีนเน็ต โดยเปดพื้นที่
ชั้นลางอาคารรีเจนทเฮาส ถนนราชดำริ ใหเปน
ตลาดสเีขียว ทุกๆ วันพฤหัสบดี ในเวลา  
10.00-18.00 น. 

 ในแตละวันเขามีภารกิจมากมายหลาย
สวนท่ีตองดูแล ท้ังงานในนาวิลิต ที่จังหวัด

เพชรบุรี, การดูแลรานบานนาวิลิต ที่อาคารรีเจนทเฮาส, การซอมดนตรี
เพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิรตใหญรวมกับวงคาราวาน  รวมท้ังภารกิจที่เกี่ยว
เนื่องกับการชุมนุมของกลุมเกษตรกร  

 “...ผมคิดวามันเปนสถานการณที่สำคัญ ถาในกรณีที่เปน 
จุดเปลี่ยน มันก็เปนโอกาสของเครือขายเกษตรกรดวย ที่จะตองเขามา 
ทำในสิ่งที่สมควร...” 
 วิลิตเร่ิมตนบทสนทนาดวยสถานการณทางการเมือง กอนที่จะ
ตอบคำถามมากมายหลายเรือ่งอยางกระจางชดัและหนกัแนน  ซึง่แนนอนวา 
ปญหาตางๆ เก่ียวกับกองทุนฟนฟู ปญหาภาคเกษตรอันเกี่ยวเนื่องกับภาค
การเมือง นาจะผานการรับรู ใครครวญของเขา จนกระท่ังมองเห็นหนทาง
ที่ควรจะมุงไป  

 ในเวลาอันสัน้ ผลกึความคิดของเขาสะทอนออกมาในคำถามสามขอ 

 

 1. กองทุนฟนฟู และการเคลื่อนไหวทางการเมือง ? 

 “...ปญหาที่เราเจอมาตลอดก็คือ กองทุนฟนฟูไมไดเปนอิสระ 
และเกษตรกรไมไดเปนผูกำหนด ตลอดเวลาที่ผานมามันถูกเอาไปเปน
เคร่ืองมือของนักการเมืองตลอด  คือเขาจะไมผลักดันกองทุนฟนฟู แตเขา
จะต้ังมันไวแบบนี้ สวนตำแหนงในกองทุนฟนฟูก็จะเอาไวเปนรางวัลใหกับ
พวกที่ทำงานรับใชนักการเมือง...แลวก็ไมสงเสริมกองทุนฟนฟู แตจะเอา
เงนิไปสรางกองทนุหมูบาน กองทนุอืน่ๆ ที่ไมไดแกปญหาทีต่นเหต.ุ..กองทุน
ฟนฟูจริงๆ ต้ังมาโดยการเคล่ือนไหวของม็อบเกษตรกร ชวงประมาณ
วิกฤติเศรษฐกิจป 40 มันก็หมายความวา กองทุนฟนฟูมันเกิดขึ้นมาโดย
เจตนารมณของประชาชนเปนผูผลักดัน แตทีนี้เมื่อผลักดันแลว มันไมสุด 
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 ฝายการเมอืงกจ็ะไมดนัตอ ทางเดยีวทีเ่ราจะเดนิได คอืประชาชนตองดนัเอง... 
กองทนุฟนฟมูนัคอยๆ กาวหนามาเรือ่ยๆ ชาๆ ทุกครัง้ทีเ่กษตรกรผลักดนั... 
คอืตวักองทนุฟนฟพูยายามจะใชการฟนฟ ูแตมนัยงัตดิปญหาอยูตรงท่ีวา... 
มันทำเปนไมตัดสินใจ ตัดสินใจไมได ทำเปนวามีการขัดแยง...ก็จะโยนกัน
ไปโยนกันมาตลอดเวลา...โดยสรุป เราไมมีหนาที่ที่จะวิ่งไปว่ิงมา  
 “มันก็ยอนกลับไปอันเกา คือเราตองไปผลักดันท่ีสวนหัว คือตัว
โครงสรางนโยบายใหญของประเทศ เกษตรกรยังมีความจำเปนตองรวมตัว 
แลวก็เชื่อมแนวรวมของสวนอ่ืนๆ ในสังคมใหเขาใจเรื่องน้ีมากข้ึน เพ่ือจะ
ยกระดับใหประเด็นหนี้สินเกษตรกร ประเด็นเร่ืองการฟนฟูโดยการรวมหมู 
ซึ่งมีอยูแลวตามกฎหมาย ทำใหมันเปนวาระรวมกันของสังคม เปนวาระ
รวมกันของประเทศ แลวก็ผลักไปท่ีโครงสรางใหญ โดยที่ไมตองสนใจวา
นักการเมืองนั้นจะมาจากไหน พูดงายๆ คอืเลนท่ีจุดสูงสุดเลย อยามา 
เลนที่จุดเล็กจุดนอย หรืออยาไปหวังพ่ึงนักการเมืองพรรคน้ันพรรคน้ี  
มีนโยบายมาชวยใหกองทุนฟนฟูเดินหนา ไมตองไปหวังเลย...พูดงายๆ 
ตรงไปตรงมา ยังไงก็ตองทำม็อบ แตตองเปนม็อบท่ีเขมแข็งและยกระดับ
ความคิดของตัวเองใหได แลวก็สามารถเช่ือมกับแนวรวมภาคสวนอ่ืน  
ใหเขายอมรับวา ประเด็นเร่ืองหน้ีสินเปนประเด็นท่ีเก่ียวโยงกับท่ีดิน 
ประเด็นเกี่ยวกับชาวนา หรือเกษตรกรรายยอยท้ังหมด เปนประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับผลประโยชนของทุกคน ในทุกดาน ทุกมิติดวยนะ...ท้ังดาน
เศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานเอกราชของประเทศ...ตัวน้ียังไมไดเกิด แต
เคาโครงที่จะเกิดเปนไปไดสูง ถาทิศทางการเมืองพลิกมาสูการแสวงหา
การเมืองใหม...” 
 

 2.ทิศทางขององคกรนาวิลิต ? 

 “...คือมันก็เหมือนทำไปคิดไปนะ เพราะวาตอนที่เราขยับมาอยาง
นี้ มันก็มาจากท่ีวา การที่ผมมีครอบครัวดวย ขณะเดียวกัน ตรงนี้ก็ 
เหมือนครอบครัวเล็กๆ อันหนึ่ง เปนกลุมยอย เปนพี่นอง...แลวทีนี้เมื่อเขา
มาชวยกันทำอยางนี้ การที่จะตองขยับมาทำราน หรือขยับมาเพื่อที่จะ
ทำใหมันเกิดการแปรรูป หรือเพื่อที่จะใหอยูไดในทางเศรษฐกิจจริงๆ     
มันก็มีความจำเปนมากขึ้น...ทีนี้พอทำมาในแนวคิดของผม เปาหมายของ
รานก็คือ...เนื่องจากผมไมไดตองการทำในแงของการแขงขันหรือในทาง
ธุรกิจเต็มรูปแบบ เปาหมายคือรองรับครอบครัวผมและครอบครัวอื่นๆ ที่
เขามาเกี่ยวของ ในอนาคตนาจะมีจุดที่เขาไดมีเพียงพอที่เขาจะอยูไดและมี
ความสุข 
 “...ถามันจะเปนไปได ผมก็อยากใหพัฒนาไปเปนระบบ   
สหกรณที่เปนจริง...ถามันสำเร็จ พวกเราทุกคนก็เปนเจาของรวมกัน มันก็
คือเจ็ดคน แปดคน สิบคน...แตถามันเปนจริงได ในแงของสหกรณของ 
ผูผลิตและผูบริโภคที่ขยายวงออกไปได มันก็นาจะย่ิงดี เพราะทุกคนมีสวน
เปนเจาของ ทุกคนมีสวนไดรับผลประโยชน ทุกคนมีสวนออกแรงออก
ความคิดชวยกัน ผมมองไปถงึเครือขายเกษตรกรในอนาคต แลวกเ็ครอืขาย
ผูบริโภคในอนาคตที่จะเขามา...จุดเชื่อมตอตรงนี้มันก็ไมใชเวทีตอรอง
ระหวางผูซื้อกับผูขาย แตมันเปนเวทีรวมกันระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของ 
แลวก็แบงสรรผลประโยชนที่เปนธรรมใหกันและกัน มีราคาที่เปนธรรม  
มผีลผลติทีม่คีณุภาพเหมอืนกบัวาเปนครอบครัวเดียวกัน แตเปนครอบครวั 
ที่ใหญสักหนอย  
 ก็หวังวาในอนาคต ถาผานจุดที่เรายังตองบุกเบิก ยังตอง 
ปรบัปรงุอะไรตออะไร กห็วงัวาอนาคตมันนาจะเปนไปได...คอืตองยำ้กอนวา 
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 เมืองไทยนี่ ผมคิดวาไมมีสหกรณ...เรามีสหกรณที่เปนแคชื่อ สหกรณที่เรา
เห็นอยูทั่วไป มันผันตัวมาเปนหนวยงานขูดรีด ไมมีสภาพเปนสหกรณ...” 
 

 3.ความฝนของคนช้ันกลางท่ีอยากจะกลับไปทำการเกษตรแบบ
พอเพียง ? 

 “...ผมคนพบวา จริงๆ แลวมันไมไดงาย ในการท่ีจะพึ่งตนเองได 
เพราะฉะนั้นจะเห็นวา คนที่พึ่งตนเองได ก็จะเปนปราชญชาวบานเทานั้น
เอง เกษตรกรที่มีอยูเขาก็โดนระบบทำใหเขาไปไดยาก นับประสาอะไรกับ
ผมที่มาทำใหม แตผมคิดวา สำหรับคนที่สนใจแตไมมีความพรอม...ถาใคร
จะมาลองทำในสถานการณอยางน้ี มันไมใชเรื่องงาย และลำบากพอ
สมควร ใหถึงขั้นพอเพียงและเล้ียงตัวเองไดเลย ผมวายังเปนอะไรท่ียาก 
คนที่ทำเกษตรพอเพียงแบบเชิงเดี่ยว มันมีแตปราชญชาวบาน หรือคนที่มี
ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงปจเจกสูง คนทั่วไปผมยังยืนยันวายาก... 
ฉะน้ันสิ่งที่จะทำใหมันเปนไปได ก็คือตองยืนยันความเปนจริง เร่ืองความ
จำเปนในการรวมหมูกัน ในรูปแบบองคกรที่รวมกันทำการผลิต รวมกัน
รวบรวมสินคา แลวก็มีพลังตอรอง ถาทำอยางน้ันได ใครก็ลงไปทำนาได 
เพราะวาเขาจะมีทั้งพื้นที่ มีทั้งองคกร 
 “สวนทีน่าจะพอทำได ท่ีผมมักจะแนะนำเพ่ือนๆ กัน หรอืวานองๆ 
ที่เขามีงานมีการทำอยูในเมืองอยูแลว ก็คือการเขามารับรู เอาเวลาวาง 
เอาความสามารถมาชวยเหลือ ถาตอไปเรามีเวที...อยางเชนท่ีรานบานนา
วิลิต ผมก็หวังวาตอไปมันจะมีจุดจุดหนึ่ง ท่ีจะเปนเวทีที่จะเช่ือมเขามา  
เขามาเรียนรูดวยกัน เอาเวลาวางมาใชดวยกันกอน อยางนอยก็ทดแทน
คุณคาบางอยางที่เราไมไดรับจากในเมือง...มีอาหารท่ีดี อยางนอยก็ได

พบปะกับเพื่อนผูบริโภค ไดพบปะกับเพื่อนผูผลิต จนเม่ือวันหนึ่ง...ซึ่งผม
วามันสัมพันธกับการเมืองใหม จนเม่ือวันหนึ่ง ระบบสหกรณที่เปนจริง 
มันเกิดขึ้นไดทั่วประเทศ จนเม่ือกองทุนฟนฟู ซ่ึงจริงๆ เปนบันได 
ขั้นสำคัญที่จะไปสูแนวทางที่พูดถึงมันสามารถเดินได แนวทางการใช
ทรัพยากร แนวทางการใชงบประมาณมาสงเสริมใหภาคการผลิตมันโต
อยางยั่งยืน ใหการรวมกลุมมันเปนไปได จะมีเวทีอีกเยอะแยะเลย  
ที่คราวนี้ใครจะลงไปก็ได แลวเม่ือลงไปทำการผลิตแลว มันจะมีการ 
เกื้อหนุนกัน... 
 “แลวในอนาคตผมคิดวาเรื่องโฉนด เรื่องเอกสารสิทธิ์ ท่ีซื้อขาย
ได อาจจะไมสำคัญเทากับสิทธิที่เขาจะมีโอกาสใชประโยชนในพื้นที่การ
ผลิตนะ อาจจะไมไดหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการซื้อขาย แตมันจะตองมี 
หลักประกันวาคนคนหนึ่งจะตองมีบานที่อยูไปจนเกิดและตายได ทำการ
ผลิตได และถาลูกหลานจะทำตอก็ควรจะทำได ไมใชที่ดินในลักษณะท่ีเปน
สินคา ซ้ือๆ ขายๆ...ตรงน้ีผมคิดวา ถามันเกิดขึ้นจริงเมื่อไร ใครๆ ก็ลงไป
ทำนาไดสบาย ไมไดแบงวาจะเปนชาวนาดั้งเดิมหรือชาวนาใหม...ไมมีใคร
โงฉลาดกวาใคร อยูทีว่า อยาใหมกีารปดกัน้และผกูขาดอยางทกุวันนี.้..” 

มใคร
”
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  บายแกเสียงจากรถหกลอยังคงดังกระจายไปท่ัวบริเวณ  
จอโทรทัศนในทุกๆ เต็นทปรากฏภาพเดียวกัน แดดแรง อุณหภูมิกำลัง 
สูงขึ้น แตจำนวนผูคนมากหนาหลายตาท่ีเดินผานไปผานมากลับไมนอยลง
ไปเลย ตรงกันขาม ยิ่งดวงอาทิตยต่ำลง จำนวนคนย่ิงเพ่ิมข้ึน 

 คร้ังหนึ่ง คนกรุงเทพฯ จำนวนไมนอย เคยไมพอใจเกษตรกร
ที่มาชุมนุมเรียกรองกดดันใหรัฐบาลชวยแกปญหา ดวยสาเหตุวาทำให 
รถติด ทำใหบานเมืองสกปรก ขณะท่ีเกษตรกรเหลานั้น หลายคนวิถีชีวิต
กำลังจะสิ้นสุดเพราะที่นากำลังจะโดนยึด 

 ครั้งนี้ ทั้งคนกรุงเทพฯ และเกษตรกรตางก็เขารวมการชุมนุม 
อาจเปนดวยการเริ่มมองเห็น “ความเส่ือม” ในโครงสรางการเมือง เชน
เดียวกัน เพียงแตเกษตรกรเห็นมากอน เพราะไดรับผลกระทบมาอยาง 
ยืดเยื้อยาวนาน แตคนชั้นกลางเพ่ิงจะตระหนัก 

 สุดทายแลว เราทุกคนก็ตองการการเปล่ียนแปลงสูสิ่งท่ีดีกวา  

 เพียงแตวา เราจะยื่นมือไปไขวความันมาเอง หรือแบมือรอคอย
ใหคนอ่ืนหยิบย่ืนให 

 จากม็อบกลางเมืองรอน สูทองนาเขียวท่ีไกลออกไปหลายรอย
กิโลเมตร 

 ขาวในนาที่กำลังเขียว เอนลูไปตามลมแรง 

 กบ เขียด ปลา งู สัตวเล็กๆ ออกหากิน 

 คนเล็กๆ ในมือถือคันเบ็ด ยังไดตอชีวิต 

 

 ไมวามนุษยจะอยูอยางไร จะเจริญกาวหนา หรอืสูญพันธุไปจน
หมดสิ้น แตธรรมชาติยังคงอยู ความจริงคือมนุษยลวนตกอยูใตอิทธิพล
ของธรรมชาติ ไมอาจ และไมมีวันเหนือไปกวาธรรมชาติได 

 หนทางที่ควรเดิน จึงเปนหนทางแหงความกลมกลืนสอดคลอง  

 หนทางรอดของมนุษย จึงไมไดขึ้นอยูกับการแสวงหาความเปน
ไปไดในการมีชีวิตอยูบนดาวอังคาร  ความสามารถในการส่ือสารที่รวดเร็ว 
หรือรายไดสูงสุดตอหัวของแตละคน  

 หนทางรอดของมนุษยขึ้นอยูกับอาหาร  

 อาหารของมนุษยทุกผูลวนมีที่มาจาก “เมล็ดขาว” 

 เมล็ดขาวที่ปลอดสารเคมี 

 เมล็ดขาวที่มิไดมาจากการตัดแตงพันธุกรรม 

 เมฆฝนกำลังตั้งเคา ไมนานฝนก็ตกกระหน่ำลงมา มอบชีวิตแก 
ทุกสรรพชีวิตบนพื้นโลก 
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 ขณะท่ีโลกแหงทุนกำลังหมนุไป คนกลุมไมใหญทีช่ือ่ “กลุมนาวิลติ” 
และ “กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร” กำลังออกแรงอยางหนักเพ่ือจะ
เปลี่ยนแกนโลก 

 

 “... เราเร่ิมคิดถึงอดีตในวันเวลาท่ีแมน้ำทุกสายของประเทศยังใสสะอาด  
เทือกเขาและที่ราบยังปกคลุมดวยปาไมเขียวขจี ทองทะเลและหาดทรายอันบริสุทธ์ิ  
เราใฝฝนอยากใหอดีตเหลานั้นกลับคืนมาอีกในอนาคต แตขณะเดียวกัน เราก็อยากมี 
เงินทองมากๆ มีบานหลังใหญ มีรถยนตสวนตัวคันหรู มีสนามกอลฟ มีบานพักตาก
อากาศ มีโรงงานอยูทุกภูมิภาค มีเกษตรกรรมแผนใหมที่ใชทั้งปุยเคมี และยาฆาแมลง 

 เราตองการอนุรักษ โดยท่ีไมตองสูญเสียความร่ำรวยและความสะดวกสบาย 

 นี่คือความขัดแยงอันรุนแรงในจิตวิญญาณของเราเอง มันคงไมงายดายนักที่ 
เราจะไดรับคำตอบ สำหรับชะตากรรมที่เรากำลังเผชิญอยูในวันน้ี โดยที่เราไมเลือก...” 

 (คนื ญางเดมิ, เมล็ดพชืสเีขยีว ประกายไฟแหงใบไม : สำนักพมิพตนกำเนดิ, 2539) 
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บรรณานุกรม

 เมล็ดขาวในมือชาวนา ผูภาคภูมิในภารกิจสงมอบอาหารท่ีดีที่สุด
ใหแกผูบริโภค 

 แตวันที่ชาวนายังตกอยูในชะตากรรมทุกขยาก ยังตองใชสารเคมี
เพือ่พยงุตวัใหผานภาวะหนีส้นิ ผานภาวะแหงการเอารัดเอาเปรียบในระบบทุน  
เรายอมไมอาจบอกไดวา อาหารในอนาคตของเรา จะเปนอาหารเพ่ือตอ
ชีวิต หรืออาหารเพื่อบั่นทอนชีวิตกันแน  
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